



สรุปผลการประชุมผู้ว่าราชการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ ของกระทรวงมหาดไทย เพื่อบูรณาการแก้ไขปัญหา ของประชาชนและขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลเชิงพื้นที่

ระหว่างวันที่ ๘ - ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑

ณ ห้องประชุมรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อาคารชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี



สรุปผลการประชุมผู้ว่าราชการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการของกระทรวงมหาดไทย
เพื่อบูรณาการแก้ไขปัญหาของประชาชนและขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลเชิงพื้นที่

ระหว่างวันที่ ๘ - ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑

ณ ห้องประชุมรอยัล จูบิลี บอลรูม อาคารชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี



ผู้นำเสนอ	ประเด็น/รายละเอียด	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงมหาดไทย	<p>๑. การจัดระบบการจัดการในภาวะฉุกเฉิน</p> <p>๑.๑ โครงสร้างการบริหารจัดการสาธารณสุขภัยตาม พ.ร.บ.ป้องกันและ บรรเทาสาธารณสุขภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ และแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณสุขภัย แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ มีดังนี้</p> <p>๑) ระดับชาติ แบ่งออกเป็น ๒ ระดับ ได้แก่</p> <p>๑.๑) สาธารณภัยขนาดเล็ก ร้ายแรงอย่างยิ่ง มีนายกรัฐมนตรีหรือ รองนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมายทำหน้าที่สั่งการ กำกับ ควบคุม การปฏิบัติของผู้บัญชาการ ผู้อำนวยการ หน่วยงานของรัฐ และองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น</p> <p>๑.๒) สาธารณภัยขนาดใหญ่ กองบัญชาการป้องกันและบรรเทา สาธารณสุขแห่งชาติ (บกปก.ช.) โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะ ผู้บัญชาการทำหน้าที่ควบคุม กำกับ บังคับบัญชา สั่งการในการป้องกันและบรรเทา สาธารณสุขภัยทั่วราชอาณาจักร และมีปลัดกระทรวงมหาดไทยในฐานะรองผู้บัญชาการ ช่วยเหลือผู้บัญชาการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณสุขภัย รวมทั้งกองอำนวยการ ป้องกันและบรรเทาสาธารณสุขกลาง (กอปก.ก.) ซึ่งมีอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทา สาธารณสุขเป็นผู้อำนวยการกลาง ทำหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณสุขภัย ทั่วราชอาณาจักร และมีอำนาจควบคุมและกำกับการปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ เจ้าพนักงาน และอาสาสมัครได้ทั่วราชอาณาจักร</p> <p>๒) ระดับจังหวัด กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณสุข จังหวัด (กอปก.จ.) มีผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะผู้อำนวยการและผู้บังคับบัญชา ระดับจังหวัด มีอำนาจสั่งการ ควบคุมการปฏิบัติหน้าที่ในเขตจังหวัด และการ จัดทำแผน รวมทั้งกำกับดูแลการฝึกอบรมอาสาสมัครขององค์กรปกครองส่วน- ท้องถิ่น</p> <p>๓) ระดับอำเภอ กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณสุข อำเภอ (กอปก.อ.) มีนายอำเภอในฐานะผู้อำนวยการและเป็นผู้บังคับบัญชา ระดับอำเภอ มีหน้าที่ช่วยเหลือผู้อำนวยการจังหวัด และมีอำนาจสั่งการหน่วยงาน ของรัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอตามที่ได้รับมอบหมาย</p> <p>๔) ระดับท้องถิ่น กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณสุข เมืองพัทยา/เทศบาล/องค์การบริหารส่วนตำบล (กอปก.เมืองพัทยา/ทน./ทม./ทต./ อบต.) ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในฐานะผู้อำนวยการท้องถิ่นมีหน้าที่ ช่วยเหลือผู้อำนวยการจังหวัดและผู้อำนวยการอำเภอตามที่ได้รับมอบหมาย</p>	ปภ./ทุกจังหวัด

ผู้นำเสนอ	ประเด็น/รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	<p>๕) กรุงเทพมหานคร กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร (กอปภ.กทม.) มีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในฐานะผู้อำนวยการ มีอำนาจสั่งการส่วนราชการและหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร และการจัดทำแผน กำกับดูแลการฝึกอบรมอาสาสมัครของกรุงเทพมหานคร รวมทั้งมีปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นรองผู้อำนวยการ และมีผู้อำนวยการเขตในแต่ละเขตเป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการ มีหน้าที่ช่วยเหลือผู้อำนวยการตามที่ได้รับมอบหมาย</p> <p>๑.๒ กรณีเหตุการณ์ถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน อำเภอแม่สาย จังหวัด เชียงราย มีความซับซ้อนมาก โดยผู้ว่าราชการจังหวัดได้ประกาศเป็นพื้นที่ ภัยพิบัติ และจัดตั้งศูนย์อำนวยการร่วมค้นหาผู้สูญหายในวนอุทยานถ้ำหลวง- ขุนน้ำนางนอน ประกอบด้วย หลายหน่วยงานที่สำคัญทั้งในประเทศและ ต่างประเทศ รวมทั้งเริ่มบริหารจัดการหน่วยงานที่เข้ามาปฏิบัติงานตั้งแต่ ผู้ที่ เดินทางมา วิธีการเดินทางมา สถานที่พัก การรับประทานอาหาร และหน้าที่ที่ ปฏิบัติ โดยมีเจ้าหน้าที่สับเปลี่ยนหมุนเวียนกันปฏิบัติงานมากกว่า ๔,๐๐๐ คน ต่อวัน</p> <p>๑.๓ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชกระแสผ่านราชเลขานุการใน พระองค์ฯ เชิญมาแจ้งแก่นายกรัฐมนตรีรับใส่เกล้าฯ ทรงห่วงใยให้กำลังใจทั้ง ผู้ประสบภัยและผู้ปฏิบัติงาน รวมทั้งขอให้ทำงานในลักษณะที่ชัดเจน มีแผนที่ ชัดเจน มีผู้รับผิดชอบ มีการแบ่งการปฏิบัติ มีคำสั่งอะไรให้เรียบร้อยทุกอย่าง ทรงแนะนำให้จัดระเบียบในพื้นที่รองรับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สื่อมวลชน และประชาชนที่เกี่ยวข้องให้เหมาะสมไม่ให้เกิดขวางการทำงาน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ ทำงานได้สะดวกคล่องตัว</p> <p><u>ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย</u></p> <p>๑) ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะผู้อำนวยการป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยจังหวัด จัดตั้งศูนย์อำนวยการร่วมเมื่อเกิดภัยพิบัติในพื้นที่ เพื่อบริหาร จัดการบุคลากรและบูรณาการการทำงานกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และมีรองผู้ว่า- ราชการจังหวัดหรือรองแม่ทัพภาค ช่วยควบคุมและสนับสนุนการทำงานของ ผู้ว่าราชการจังหวัด รวมทั้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้แถลงข่าวเพื่อให้ข่าวสาร ออกมาจากแหล่งเดียวและไม่ก่อให้เกิดความสับสน</p> <p>๒) ให้มีการถอดบทเรียน (Lesson Learned) จากกรณีถ้ำหลวง-ขุนน้ำ นางนอน</p> <p>๒.๑) ศึกษาโครงสร้างการปฏิบัติงานของศูนย์อำนวยการร่วมฯ เพื่อให้เกิดความเข้าใจในการบริหารจัดการในสถานการณ์ฉุกเฉินที่ชัดเจนขึ้น</p> <p>๒.๒) ปรับปรุงแผนเผชิญเหตุเฉพาะภัยให้มีความประสานสอดคล้อง กับหน่วยทหาร และหน่วยงานต่าง ๆ โดยเฉพาะเรื่องระบบสื่อสาร</p>	

ผู้นำเสนอ	ประเด็น/รายละเอียด	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
	<p>๒.๓) จัดทำรายละเอียดหลักการ/ข้อกฎหมายในเรื่องหน้าที่ความรับผิดชอบ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการแก้ไขปัญหา และการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของกระทรวงมหาดไทยในเรื่องภัยพิบัติที่เกิดขึ้น</p> <p>๒.๔) จัดทำข้อมูลเพื่อใช้เป็นโมเดลให้หน่วยงานนำมาประยุกต์ใช้กับหลักสูตรการฝึก และเป็นต้นแบบการบริหารจัดการในอนาคต</p> <p>๓) ในอนาคตให้จัดตั้งศูนย์ฝึกการจัดการภัยพิบัติและสร้างหลักสูตรรองรับเพื่อเป็นศูนย์ฝึกหัดของเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วน เช่น เจ้าหน้าที่ดับเพลิง ชุดเผชิญเหตุ ชุดดำน้ำในถ้ำและในทะเล เป็นต้น โดยผู้ที่ผ่านการฝึกจะได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากล</p> <p>๒. โครงการไทยนิยม ยั่งยืน</p> <p>๒.๑ ขอขอบคุณกลไกระดับอำเภอ ตั้งแต่ นายอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) โดยมีโครงการในส่วนที่เกี่ยวข้องโดยตรง เช่น โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ “โครงการไทยนิยม ยั่งยืน” (หมู่บ้าน/ชุมชนละสองแสนบาท) เป็นต้น และโครงการที่ต้องให้การสนับสนุน เช่น โครงการมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของกระทรวงการคลัง เป็นต้น ซึ่งกระทรวงมหาดไทยมีส่วนร่วมจัดทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืนระดับตำบล ทีมหมอประชารัฐสุขใจ (ปรจ.) ทีมผู้ดูแลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐลงไปในพื้นที่</p> <p>๒.๒ การอบรมให้ความรู้ และสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนในพื้นที่ในสิ่งที่สำคัญและจำเป็นต่อการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เช่น การรู้จักประชาธิปไตย และร่วมแก้ไขปัญหาสุขภาพจิต เป็นต้น</p> <p>๒.๓ โครงการมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างดำเนินการพัฒนาผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายบุคคลให้แล้วเสร็จ</p> <p>๒.๔ โครงการไทยนิยม ยั่งยืน เป็นการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนอย่างยั่งยืน ผ่านเวทีประชาคมเพื่อเสนอโครงการขึ้นมาเช่น โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ “โครงการไทยนิยม ยั่งยืน” (หมู่บ้าน/ชุมชนละสองแสนบาท) เป็นต้น รวมทั้งการเก็บข้อมูลมาวิเคราะห์ (Big Data) เพื่อช่วยให้เข้าใจถึงปัญหาความต้องการที่แท้จริงของประชาชน</p> <p>๒.๕ โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี โดยมีงบประมาณให้ประชาชนพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและสิ่งอำนวยความสะดวก พัฒนาสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว เชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวแต่ละท้องถิ่น และส่งเสริมการตลาดชุมชนท่องเที่ยว กรณีที่ไม่มีงบประมาณลงทุนสามารถใช้งบประมาณของกองทุนหมู่บ้าน/ชุมชนได้ แต่วัตถุประสงค์ของการลงทุนต้องเป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชน-</p>	<p>สนผ.สป./ ปค./พช./ ทุกจังหวัด</p>

ผู้นำเสนอ	ประเด็น/รายละเอียด	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
	<p>เมืองแห่งชาติว่าด้วยการบริหารโครงการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนอย่างยั่งยืน โดยศาสตร์พระราชามาตามแนวทางพระราชัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ เช่น ด้านการเกษตร ด้านการเลี้ยงสัตว์ ด้านการท่องเที่ยว เป็นต้น</p> <p>๒.๖ ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศยังมีความยากลำบาก ประกอบอาชีพเกษตรกรรมวิสาหกิจชุมชน (OTOP) และงานบริการ (ท่องเที่ยว) ทำให้ตัวเลขเศรษฐกิจผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product : GDP) ของประเทศไทยในช่วง ๒ ปีที่ผ่านมาแนวโน้มสูงขึ้น ในขณะที่เศรษฐกิจฐานรากมีการกระจายรายได้ไม่ทั่วถึง “รวยกระจุก จนกระจาย”</p> <p>๒.๗ ด้านการเกษตร ประเทศไทยโดยภาพรวมไม่ได้มีปัญหาเรื่องการผลิต แต่สิ่งที่เกิดขึ้น คือ ผลิตเกินความต้องการ (บริโภค ขาย และส่งออก) ซึ่งแข่งขันไม่ได้เพราะต้นทุนสูง เช่น เหตุการณ์กุ้งขาวที่เกิดขึ้น คือ ขายไม่ได้ราคาบริโภคในประเทศก็เหลือ ส่งออกไม่ได้ราคาสูงเกิน เป็นต้น โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้จัดทำแผนพัฒนาอาชีพให้เหมาะสมกับเกษตรกร พื้นที่ และตรงตามความต้องการของตลาด รวมทั้งพัฒนาด้านคุณภาพ ลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกร</p> <p>ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย</p> <p>๑) ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการ กำกับ ติดตาม บริหารจัดการแผนงาน/โครงการของทุกกระทรวงที่ได้รับงบประมาณลงไปในพื้นที่ ซึ่งจะแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๑</p> <p>๒) ให้ติดตามชุมชนที่ไม่ประสงค์ขอรับการจัดสรรงบประมาณ ซึ่งนโยบายของนายกรัฐมนตรีอยากให้ทุกชุมชนได้รับงบประมาณเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก</p> <p>๓. แนวคิดเรื่องพระราชัฐ</p> <p>๓.๑ แนวคิดเรื่องทฤษฎีการบริหารงานในระบบราชการ (Bureaucracy) เป็นกลไกการบริหารโดยผู้นำใช้อำนาจที่มีอยู่ตามกฎหมายปกครองบังคับบัญชาผ่านระบบราชการ แต่มีข้อจำกัด คือ ไม่ยืดหยุ่นตามสถานการณ์ ทำให้การทำงานเกิดความล่าช้า ขาดความเป็นสากล</p> <p>๓.๒ แนวคิดเรื่องพระราชัฐทำให้เกิดการมีส่วนร่วม ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมรับผิดชอบ เป็นการบูรณาการส่วนราชการและนำประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม (ประชาชนลงมือทำ รัฐบาลสนับสนุน เอกชนขับเคลื่อน) เช่น การประชุมประชาคมหมู่บ้าน/ชุมชนการเสนอความคิดเห็น การตัดสินใจเรื่องผังเมือง เป็นต้น</p> <p>๓.๓ ให้จัดอบรมผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้ที่มีศักยภาพเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดในบริบทของไทยแลนด์ ๔.๐ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อพื้นที่และประชาชน</p>	<p>สตร.สป./ ทุกหน่วยงาน/ ทุกจังหวัด</p>

ผู้นำเสนอ	ประเด็น/รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	<p>๔. การพัฒนาระบบสื่อสารของกระทรวงมหาดไทย</p> <p>๔.๑ รัฐบาลต้องการให้มีการพัฒนาระบบสื่อสารลงถึงพื้นที่หมู่บ้าน/ชุมชนเพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจกับประชาชน โดยกระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานที่มีกลไกในพื้นที่ ใกล้ชิดกับประชาชนทั้งท้องที่และท้องถิ่น</p> <p>๔.๒ ให้กระทรวงมหาดไทยเร่งพัฒนาระบบสื่อสารเพื่อใช้เป็นกลไกการสื่อสารสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนในงานของรัฐบาล งานของกระทรวงมหาดไทย และงานของกระทรวงอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น กลไกเอกชน (ไลน์ เฟซบุ๊ก) ที่มีศักยภาพด้านเทคโนโลยีสูง กลไกระบบ Digital Trunk Radio System เป็นต้น</p> <p>๕. แนวทางการปฏิบัติงาน</p> <p>สถาบันมหาดไทยเป็นสถาบันสำคัญในการพัฒนาประเทศ เมื่อได้รับการมอบอำนาจแล้ว ผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอ ต้องพิจารณาการใช้อำนาจและการกำกับการใช้อำนาจให้เป็นไปในทางที่เหมาะสมและถูกต้อง เช่น งานทะเบียนงานที่ดิน (บริการดี รวดเร็ว โปร่งใส ไม่มีข้อผิดพลาด ไม่มีผลประโยชน์) เป็นต้น</p> <p>๖. การจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช.)</p> <p>๖.๑ การจัดที่ดินทำกินให้ประชาชนในรูปแบบต่าง ๆ เช่น พื้นที่ป่าไม้ สปก. ที่ราชพัสดุ เป็นต้น ซึ่งมีหลายหน่วยงานรับผิดชอบที่ผ่านมามีปัญหา จึงนำมาสู่การจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล โดยนำที่ดินที่มีปัญหาในการจัดสรรส่งให้คณะกรรมการจัดหาที่ดิน (อนุฯ ๑) พิจารณาก่อนส่งให้คณะกรรมการจัดที่ดิน (อนุฯ ๒) ซึ่งมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธาน พิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้าอยู่อาศัยทำกิน กล่าวคือจัดระเบียบที่ดินกรณีที่มีผู้อาศัยอยู่แล้ว และจัดระบบที่ดินกรณียังไม่มีผู้อาศัยอยู่ โดยดำเนินการตามกฎหมายของหน่วยงานที่รับผิดชอบที่ดินนั้น ๆ จากนั้นคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ (อนุฯ ๓) จะได้ดำเนินการพัฒนาอาชีพผู้เข้าอยู่อาศัย</p> <p>๖.๒ ปัญหากรณีโฉนดชุมชน โดยรัฐบาลในสมัยหนึ่งมีการจัดที่ดินประชาชนภายใต้โครงการ “โฉนดชุมชน” โดยได้มีการสำรวจพื้นที่ที่มีการบุกรุก มีการอนุมัติพื้นที่ และมีการส่งมอบพื้นที่ไปแล้ว ๓ แห่ง ซึ่งเครือข่ายขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (P-Move) ได้ออกมาเรียกร้องให้รัฐบาลปัจจุบันดำเนินโครงการโฉนดชุมชนต่อ แทนการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช.) ที่ดำเนินการอยู่ ซึ่งหน่วยงานเจ้าของพื้นที่จะเป็นผู้เสนอเพื่อพิจารณาว่าพื้นที่ใดประชาชนสามารถอยู่อาศัยได้ พื้นที่ใดไม่สามารถอยู่อาศัยได้ และต้องย้ายออก ในขณะที่โครงการโฉนดชุมชนจะเป็นการนำพื้นที่บุกรุกมาพิจารณาให้ประชาชนอาศัยอยู่ต่อไปได้</p> <p>ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย</p> <p>ขอให้เร่งรัดการดำเนินการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช.) เพื่อสร้างความเป็นธรรมและก่อให้เกิดผลดีที่สูงสุด</p>	<p>ศส.สป./สน.สป./ปค./สถ./ปภ.</p> <p>ทุกหน่วยงาน/ ทุกจังหวัด</p> <p>ทด./ทุกจังหวัด</p>

ผู้นำเสนอ	ประเด็น/รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	<p>๗. การบริหารจัดการขยะ</p> <p>ขณะนี้ได้ข้อสรุปจากรัฐบาล และอยู่ระหว่างจัดทำข้อมูลนำเสนอ (Presentation) แนวทางการดำเนินการต่อคณะรัฐมนตรี ดังนี้</p> <p>๗.๑ ผู้ทำให้เกิดขยะ ดำเนินการตามหลัก ๓R (ใช้น้อย ใช้ซ้ำ นำกลับมาใช้ใหม่) โดยในครัวเรือนและสถานที่เอกชนจะมีการคัดแยกขยะโดยใช้ถุง ซึ่งในระยะเริ่มต้นจะใช้ถุงดำที่มีอยู่ให้หมดไปก่อนโดยใช้สติ๊กเกอร์สีแปะถุงดำตามประเภทขยะ คือ สีน้ำเงิน (ขยะทั่วไป) สีเขียว (ขยะอินทรีย์) สีเหลือง (ขยะรีไซเคิล) และสีแดง (ขยะอันตรายชุมชน) และระยะถัดไปจะเปลี่ยนจากถุงดำไปสู่การใช้ถุงใส สำหรับในพื้นที่สาธารณะจะจัดถังขยะแยกเป็น ๒ สี ได้แก่ สีน้ำเงิน (ขยะทั่วไป) และสีเหลือง (ขยะรีไซเคิล)</p> <p>๗.๒ การกำจัดขยะ จะมีคณะกรรมการกลางด้านเทคนิค และคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัด ทำหน้าที่พิจารณาเทคนิคการกำจัดขยะที่เหมาะสม</p> <p>๗.๓ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะเชิญท้องถิ่นจังหวัด หัวหน้ากลุ่มพื้นที่ในการจัดการมูลฝอย (Clusters) และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมเกี่ยวกับแนวทางการกำจัดขยะ รวมทั้งมีการชี้แจงการบริหารจัดการขยะผ่านรายการเดินหน้าประเทศไทย และจัดงานเปิดตัว (Kick off) การบริหารจัดการขยะเป็นต้น</p> <p>ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย</p> <p>๑) ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอกำกับการกำจัดขยะ โดยจะมีการหารือเพื่อกำหนดเทคโนโลยีที่เหมาะสมและถูกต้องตามกฎหมาย และจะดำเนินการในเร็ว ๆ นี้ หลังจากนั้นจะดำเนินการบำบัดน้ำเสียต่อไป</p> <p>๒) ขอให้ปลุกฝังให้ประชาชนรักษาความสะอาดทั้งในพื้นที่สาธารณะและพื้นที่เอกชน โดยบริหารจัดการระหว่างการทิ้งขยะและการเก็บขยะ รวมทั้งขอความร่วมมือทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมรณรงค์รักษาความสะอาด เช่น การดำเนินการนำร่องในสถานที่ราชการและโรงเรียน การขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตามสาย เคเบิลทีวี เป็นต้น</p> <p>๓) ขอให้กำกับ/กำกับหน่วยงานปฏิบัติในพื้นที่ให้ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่ โดยปรับปรุงแก้ไขสิ่งก่อสร้างที่ทำให้ภูมิทัศน์ไม่สวยงาม เช่น เสาไฟฟ้าที่มีต้นไม้เลื้อย เติงร้างตามข้างถนน เป็นต้น</p>	สธ./ทุกจังหวัด
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย	<p>๑. การรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี ๒๕๖๐ ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ทุกคนที่ปฏิบัติหน้าที่ราชการเพื่อแผ่นดิน ถือว่าเป็นสิ่งที่มีคุณค่าและเป็นมงคลอย่างยิ่ง ซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้จัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่อหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ ๖ - ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมราชสีห์ ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย</p>	กจ.สป./ทุกจังหวัด

ผู้นำเสนอ	ประเด็น/รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	<p>๒. แนวทางการบริหารงานของกระทรวงมหาดไทย รัฐบาลได้กำหนดกรอบทิศทางและแนวทางปฏิบัติในการทำงาน ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ชาติผ่านวิสัยทัศน์ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ นโยบายรัฐบาล ดังนั้น ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาดำเนินการดังนี้</p> <p>๒.๑ กำหนดแนวทางนำไปสู่การปฏิบัติให้กับส่วนภูมิภาค และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการให้เป็นไปตามทิศทางดังกล่าวและขยายผลให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ (อำเภอ ตำบล หมู่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน ประชาสังคม ประชาชน)</p> <p>๒.๒ เตรียมความพร้อมการพัฒนาจังหวัด กลุ่มจังหวัด และภาคให้สอดคล้องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ในระดับต่าง ๆ ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายงบประมาณ (แผนงาน แผนเงิน แผนคน)</p> <p>๒.๓ ทบทวนผลสัมฤทธิ์ของแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด และเตรียมความพร้อมในการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เช่น หน่วยงานตรวจสอบทั่วทั้ง ไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณหรือลงนามในสัญญาได้ การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ดำเนินการ ความไม่พร้อมของพื้นที่ ไม่สามารถเข้าดำเนินการในพื้นที่ได้เนื่องจากภัยธรรมชาติ เป็นต้น</p> <p>๓. ศูนย์ดำรงธรรม</p> <p>๓.๑ ขอขอบคุณข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายในการขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมให้เกิดผลสัมฤทธิ์ โดยตั้งแต่จัดตั้งศูนย์ดำรงธรรมจนถึงปัจจุบันสามารถแก้ไขปัญหาได้ร้อยละ ๙๘.๒๘</p> <p>๓.๒ ขอให้จังหวัดจำแนกเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ที่จำเป็นต้องติดตามความก้าวหน้า/ผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง วิเคราะห์เรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ และจัดทำข้อเสนอแนะของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ เพื่อให้ส่วนกลางกำหนดแนวทางสนับสนุนหรือแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ เช่น ปัญหาข้อกฎหมาย ปัญหาด้านที่ดิน เป็นต้น</p> <p>๓.๓ ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือรองผู้ว่าราชการจังหวัดที่ได้รับมอบหมาย พิจารณาให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาหนี้ในระบบ</p> <p>๓.๔ ขอให้ปลัดจังหวัดกำกับดูแลการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ และขอให้นายอำเภอใช้กลไกของศูนย์ดำรงธรรมอำเภอแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ให้ยุติได้ในระดับพื้นที่</p> <p>๔. โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) กระทรวงมหาดไทย โดยกรมการพัฒนาชุมชนเป็นแกนหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก ลดความเหลื่อมล้ำ และเพิ่มรายได้ให้กับประชาชน</p> <p>๔.๑ ขอขอบคุณจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) เชิงบูรณาการร่วมกัน</p>	<p>ป.ย.ป.มท./ สบจ.สป./ ทุกจังหวัด</p> <p>ศดธ.มท./ ทุกจังหวัด</p> <p>พช./ทุกจังหวัด</p>

ผู้นำเสนอ	ประเด็น/รายละเอียด	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
	<p>๔.๒ ขอให้จังหวัดและอำเภอให้ความสำคัญกับการพัฒนา OTOP ให้ถึงประชาชนในระดับพื้นที่ (ครัวเรือน)</p> <p>๕. โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี เป้าหมาย ๓,๒๗๓ หมู่บ้าน/ชุมชน ครอบคลุม ๗๖ จังหวัด</p> <p>๕.๑ ขอให้จังหวัดสนับสนุนการดำเนินงานของพื้นที่ในส่วนที่เกี่ยวข้องและหากมีข้อเสนอแนะขอให้แจ้งส่วนกลางทราบด้วย</p> <p>๕.๒ ขอให้พัฒนาการจังหวัด พัฒนาการอำเภอ และพัฒนาการประจำตำบล ขับเคลื่อนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับแนวทางที่กำหนด</p> <p>๖. การสร้างความเข้มแข็งให้กับภาค กลุ่มจังหวัด และจังหวัด</p> <p>๖.๑ ขอความร่วมมือให้ผู้ว่าราชการจังหวัดที่ทำหน้าที่เป็นหัวหน้ากลุ่มจังหวัด และผู้ว่าราชการจังหวัดในกลุ่มจังหวัดยึดหลักการทำงานเชิงบูรณาการและแก้ไขปัญหาาร่วมกันในเชิงยุทธศาสตร์ โดยไม่แยกส่วนเป็นรายจังหวัด ทั้งนี้ขอให้มีการประชุมกลุ่มจังหวัดร่วมกัน และหากผู้ว่าราชการจังหวัดไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ขอให้มอบหมายรองผู้ว่าราชการจังหวัดหรือผู้แทนที่มีอำนาจตัดสินใจแทนได้</p> <p>๖.๒ ขอให้กลุ่มจังหวัดพิจารณาขับเคลื่อนแผนงาน/โครงการ และงบประมาณ ตามแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดที่ได้กำหนดร่วมกันและสอดคล้องเชื่อมโยงกับแผนงาน/โครงการของส่วนราชการ (Function) โดยไม่ควรจัดแบ่งงบประมาณเป็นรายจังหวัด</p> <p>๖.๓ ขอให้จังหวัดพิจารณาจัดทำแผนงาน/โครงการ และงบประมาณตามความจำเป็นของพื้นที่</p> <p>๗. ตัวอย่างกรณีศึกษาการบริหารจัดการน้ำของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเมื่อครั้งดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ทำหน้าที่เป็นหัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ (ยโสธร ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ และอุบลราชธานี)</p> <p>๗.๑ จังหวัดอุบลราชธานีเป็นที่รวมของแม่น้ำโขง แม่น้ำชี แม่น้ำมูล และลำน้ำสาขา (ลำโดมน้อย ลำโดมใหญ่ ลำเซบก ลำเซบาย) ซึ่งสามารถเป็นแหล่งกักเก็บน้ำได้จำนวนมาก</p> <p>๗.๒ คณะรัฐมนตรีมอบอำนาจให้หัวหน้ากลุ่มจังหวัดบริหารจัดการน้ำเมื่อครั้งเกิดเหตุพายุซังสารในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (๑๙ จังหวัด) และให้เอกภาพในการบังคับบัญชา (Unity of Command)</p> <p>๗.๓ บทบาทการทำหน้าที่ของหัวหน้ากลุ่มจังหวัด</p> <p>๑) ใช้แนวทางการบูรณาการเชิงพื้นที่ ข้อกฎหมาย การพัฒนาแหล่งน้ำ แก้มลิง หลักการพร่องน้ำ/ระบายน้ำ การกักเก็บน้ำ ฯลฯ</p> <p>๒) การทำงานของทุกจังหวัดในกลุ่มจังหวัดและจังหวัดที่เกี่ยวข้องมีเอกภาพและร้อยใจเป็นหนึ่งเดียว ตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง ปลายทาง</p>	<p>พช./ทุกจังหวัด</p> <p>สพจ.สป./ ทุกจังหวัด</p> <p>ปภ./ทุกจังหวัด</p>

ผู้นำเสนอ	ประเด็น/รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	<p>๓) ใช้ความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อลดผลกระทบในการปล่อยน้ำลงสู่แม่น้ำโขง</p> <p>จากการทำงานดังกล่าวส่งผลให้สามารถลดความเสียหายให้กับประชาชนได้ประมาณ ๖๐๐,๐๐๐ ไร่ ลดการใช้จ่ายงบประมาณในการจัดซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค และลดความเสียหายของโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ</p> <p>ดังนั้น ขอให้นำกรณีศึกษาดังกล่าวไปเป็นแนวทางในการทำงาน เพื่อแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้อย่างแท้จริงและบูรณาการความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๘. การผังเมือง พ.ร.บ.การผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๘ โดยที่ผ่านมามีการประกาศใช้ผังเมืองรวมครบทุกจังหวัดแล้ว และได้มีการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง โดยสภานิติบัญญัติอยู่ระหว่างการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.การผังเมือง พ.ศ. วาระที่ ๒ ดังนั้น ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาดำเนินการ ดังนี้</p> <p>๘.๑ ศึกษารายละเอียดของร่าง พ.ร.บ.การผังเมือง พ.ศ. ฉบับใหม่ ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานกรรมการในคณะกรรมการผังเมืองจังหวัด โดยประสานกับโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ซึ่งเป็นกรรมการและเลขานุการ เพื่อให้การพัฒนาและแก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่ และการผังเมืองของประเทศไทยมีความสมบูรณ์</p> <p>๘.๒ ให้ความสำคัญกับการประชาสัมพันธ์ กำกับ ดูแล ให้คำแนะนำการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับการผังเมือง</p> <p>๙. การสนับสนุนการทำงานของกรมที่ดิน</p> <p>๙.๑ ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดดูแลเอาใจใส่ ปรับทุกข์ผูกมิตร และสนับสนุนการทำงานของสำนักงานที่ดินจังหวัด สำนักงานที่ดินสาขา เช่น การจดทะเบียนนิติกรรมอำพราง การปลอมแปลงเอกสารของทางราชการ เป็นต้น</p> <p>๙.๒ ขอให้เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด และเจ้าพนักงานที่ดินสาขา หาหรือการทำงานกับผู้ว่าราชการจังหวัดอย่างใกล้ชิด</p> <p>๑๐. การกำกับดูแลงานทะเบียน</p> <p>ที่ผ่านมาพบว่ามีปัญหาในงานทะเบียนเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน งานทะเบียนราษฎร งานทะเบียนทั่วไป เช่น การสวมตัวคนไทยเพื่อทำบัตรประจำตัวประชาชน การเพิ่มชื่อในทะเบียนราษฎรการจดทะเบียนสมรส โดยมีชอบหรืออำพรางระหว่างชายต่างด้าวกับหญิงไทย เป็นต้น</p> <p>๑๐.๑ ขอให้กรมการปกครองแจ้งขอความร่วมมือสำนักทะเบียนท้องถิ่น รายงานความก้าวหน้าหรือปัญหาอุปสรรคให้อำเภอและจังหวัดทราบด้วยเพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น</p> <p>๑๐.๒ ขอให้ปลัดจังหวัดควบคุมการปฏิบัติงานของอำเภออย่างสม่ำเสมอ</p>	<p>ยผ./ทุกจังหวัด</p> <p>ทด./ทุกจังหวัด</p> <p>ปค./ทุกจังหวัด</p>

ผู้นำเสนอ	ประเด็น/รายละเอียด	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
	<p>๑๐.๓ ขอให้นายอำเภอในฐานะนายทะเบียนให้ความสำคัญในการกำกับดูแลการทำงานของเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิด</p> <p>๑๑. พฤติกรรมการปฏิบัติของข้าราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย</p> <p>๑๑.๑ ให้ปฏิบัติงานในพื้นที่ในรูปแบบเดียวกับการรับเสด็จ ร้อยใจ เป็นหนึ่งเดียว สร้างความร่วมมือในด้านปัจจัยทางการบริหาร (คน เงิน วัสดุ การจัดการ) และไม่เกิดปัญหาเรื่องร้องเรียน</p> <p>๑๑.๒ ในการปฏิบัติงานในระดับพื้นที่ ให้ “ประสานงานแบบพลเรือนแต่ตัดสินใจแบบทหาร บนฐานข้อมูลที่ถูกต้อง” โดยต้องให้เกียรติ/รับฟังทุกฝ่าย ต้องรับผิดชอบในการตัดสินใจ และต้องอาศัยฐานข้อมูลจากหน่วยงานต่าง ๆ ในการวางแผน/การบริหาร เช่น จปฐ. กชช.๒ค ข้อมูลการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร ข้อมูลภาคประชาสังคม ข้อมูลจากภาควิชาการที่ทำการวิจัยในพื้นที่ เป็นต้น</p> <p>๑๑.๓ ขอความร่วมมือในการปฏิบัติ ๕ ประการ</p> <p>๑) การเป็นข้าราชการในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ-บดินทรเทพยวรางกูร โดยน้อมนำพระบรมราโชวาทมาสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม เช่น พระบรมราโชวาทของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “งานราชการเป็นงานของแผ่นดิน”</p> <p>๒) สนองนโยบายของรัฐบาล คสช. ให้ดีที่สุดในทุกเรื่อง ทั้งในระดับจังหวัด อำเภอ ตำบล หมู่บ้าน ท้องถิ่น โดยอาศัยองค์ความรู้ของกระทรวงมหาดไทยในพื้นที่สนับสนุนการทำงาน เช่น คณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เป็นต้น</p> <p>๓) เป็นที่พึ่งของประชาชนอย่างแท้จริง ผ่านการทำงานแบบบูรณาการ สร้างเครือข่ายลงไปถึงระดับอำเภอ ตำบล หมู่บ้าน โดยอาศัยองค์ความรู้ของกระทรวงมหาดไทยในการดูแลประชาชน รวมไปถึงขยายความร่วมมือกับกระทรวงต่าง ๆ ที่อยู่ในพื้นที่</p> <p>๔) ดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล ได้แก่ (๑) หลักนิติธรรม (ใช้หลักกฎหมายในการทำงาน) (๒) หลักคุณธรรม (ประเมินผู้ใต้บังคับบัญชาตามผลงาน) (๓) หลักการมีส่วนร่วม (อาศัยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายในการทำงาน ตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมรับผิดชอบ ร่วมแก้ไขปัญหา ร่วมประเมินผล) (๔) หลักความรับผิดชอบต่อ (ทำหน้าที่ในความรับผิดชอบของตนเองอย่างสร้างสรรค์ สำหรับนายอำเภอต้องรู้จักคน รู้จักพื้นที่ และพักอาศัยในพื้นที่อำเภอ) (๕) หลักความโปร่งใส (แม้ว่าจะมีความโปร่งใสมากขึ้นแล้ว แต่ยังคงต้องมีการปรับเปลี่ยนเพื่อสร้างความโปร่งใสมากกว่าเดิม และ (๖) หลักความคุ้มค่า (วางแผนงาน/โครงการอยู่บนกรอบของความคุ้มค่า) นอกจากนี้ ขอเน้นย้ำการปฏิบัติตนให้มีพฤติกรรมที่เหมาะสม</p>	ทุกหน่วยงาน/ ทุกจังหวัด

ผู้นำเสนอ	ประเด็น/รายละเอียด	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
	<p>๕) บริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์แบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ วางแผนในลักษณะ One Plan ให้สอดคล้องตั้งแต่ระดับหมู่บ้าน ตำบล ท้องถิ่น อำเภอ จังหวัด กลุ่มจังหวัด และภาค ซึ่งหากสามารถออกกระเป๋าสานักนายกรัฐมนตรีในเรื่องดังกล่าวได้ จะทำให้การดำเนินงานของกระทรวงต่าง ๆ ในระดับพื้นที่สอดคล้องกัน</p> <p>๑๒. กรณีศึกษา “เกษตรอินทรีย์”</p> <p>เกษตรอินทรีย์ถือเป็นแนวโน้ม (Trend) ของโลกที่ได้รับความสนใจสูงมาก ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงมหาดไทยได้ร่วมมือกันในการดำเนินงาน โดยมีกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ (ยโสธร ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ และอุบลราชธานี) เป็นต้นแบบดำเนินการ โดยถูกบรรจุไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ รวมทั้งจะดำเนินการเพิ่มเติมในอีก ๑๓ กลุ่มจังหวัด จึงขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือรองผู้ว่าราชการจังหวัดที่ได้รับมอบหมายสนับสนุนการดำเนินงาน เพื่อให้เศรษฐกิจฐานรากดีขึ้น ประชาชนมีสุขภาพดีขึ้น มีเงินออม มากขึ้น และเป็นทางเลือกให้เกษตรกรอยู่รอดปลอดภัยโดยใช้การตลาดนำการผลิต</p> <p>๑๓. ปัญหาพื้นฐานของทุกพื้นที่ใน ๗๖ จังหวัด</p> <p>ผู้ว่าราชการจังหวัดต้องนำมาใช้ในการกำหนดยุทธศาสตร์เพื่อแก้ไข ปัญหา ประกอบด้วย (๑) ปัญหาความยากจน ขอให้ นำข้อมูลพื้นฐานที่มีมาใช้ แก้ไขปัญหา (๒) ปัญหาความเจ็บป่วย ขอให้วางแผนดูแลตามฤดูกาล (๓) ปัญหาความไม่รู้ ขอให้เสริมองค์ความรู้/ทักษะให้กับประชาชน</p>	<p>สพจ.สป./ จังหวัดเป้าหมาย</p> <p>ทุกหน่วยงาน/ ทุกจังหวัด</p>
<p>รัฐมนตรีประจำ สำนักนายกรัฐมนตรี (นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล)</p>	<p>การดำเนินงานของรัฐบาล ทั้งในส่วนของการจัดทำร่างยุทธศาสตร์ชาติ และการปฏิรูปประเทศซึ่งคาดว่าจะดำเนินการได้แล้วเสร็จภายใน ๘ เดือนก่อนการเลือกตั้ง มีรายละเอียด ดังนี้</p> <p>๑. ร่างยุทธศาสตร์ชาติ (ฉบับเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติ มิถุนายน ๒๕๖๑) ได้ผ่านความเห็นชอบจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) แล้ว เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ และอยู่ระหว่างเตรียมการนำขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งจะส่งผลให้การจัดทำแผนงานโครงการตลอดจนการจัดทำงบประมาณต้องยึดโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ โดยสาระสำคัญของร่างยุทธศาสตร์ชาติ ๖ ด้าน ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ซึ่งพื้นที่ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติทั้ง ๖ ด้าน จะต้องจัดทำแผนแม่บทเสนอให้คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติพิจารณา ทั้งนี้ หากผู้ว่าราชการจังหวัดมีแผนงานโครงการสำคัญจำเป็นต้องบรรจุในแผนแม่บทของยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งเป็นกรอบ</p>	<p>ป.ย.ป.มท./ ทุกหน่วยงาน/ ทุกจังหวัด</p>

ผู้นำเสนอ	ประเด็น/รายละเอียด	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
	<p>การดำเนินงานระยะยาวเพื่อประชาชนและตบโจทยการปฏิรูปประเทศไทย</p> <p>๒. การปฏิรูปประเทศกล่าวถึงข้อเสนอการปฏิรูปประเทศที่มีการเสนอมาไม่ต่ำกว่า ๒,๐๐๐ เรื่อง โดยนายกรัฐมนตรีได้มอบนโยบายให้เริ่มการปฏิรูปจากสิ่งที่ประชาชนต้องการมากที่สุดก่อน ประกอบด้วย ๖ เรื่องหลัก ได้แก่</p> <p>๒.๑ แก้จน เป็นสิ่งที่ประชาชนต้องการเป็นลำดับแรก เนื่องจากประชาชนมีความรู้สึกว่ายังได้รับความลำบาก จึงได้สร้างความเข้มแข็งจากฐานรากไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ระเบิดจากข้างใน พัฒนาตามลำดับขั้น ซึ่งเป็นการสืบสานพระราชปณิธานและหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ผ่านการขับเคลื่อนใน ๓ ส่วน ๒๐ โครงการเพื่อประชาชน คือ</p> <p>๑) ชุมชนเข้มแข็ง โดยสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนได้แก่</p> <p>๑.๑) ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ซึ่งเป็นการรวมกลุ่มและแปรรูปผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าและลดการถูกเอาเปรียบจากคนกลาง โดยจะต้องยกฐานะวิสาหกิจชุมชนให้เป็นนิติบุคคล (ส่งเสริมและรับรองสถานะทางกฎหมาย) ทั้งนี้ พ.ร.บ.ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและอยู่ระหว่างประกาศใช้เพื่อยกฐานะวิสาหกิจชุมชนกว่า ๑๐๐,๐๐๐ แห่งทั่วประเทศให้เป็นนิติบุคคล</p> <p>๑.๒) ป่าชุมชน มีหมู่บ้านที่รอรับความช่วยเหลือทั้งหมด ๒๐,๐๐๐ หมู่บ้าน รวมพื้นที่ ๑๒ ล้านไร่ ๓ ล้านครัวเรือน ๑๒ ล้านคน โดยจะมีกฎหมายรองรับป่าชุมชนทั่วประเทศ ซึ่งประชาชนเป็นผู้ดูแลรักษาป่า ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีนโยบายให้ประชาชนกำหนดกฎเกณฑ์ในการใช้ประโยชน์และดูแลรักษาป่าของตนเอง ซึ่งจะเป็นส่วนสำคัญในการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน</p> <p>๑.๓) ธนาคารชุมชน รัฐบาลได้สนับสนุนความเป็นนิติบุคคลให้กับสถาบันการเงินชุมชน โดยคณะรัฐมนตรีได้ผ่านความเห็นชอบกฎหมายธนาคารชุมชน เพื่อรองรับให้มีลักษณะเป็นนิติบุคคลอย่างถูกต้องตามกฎหมาย</p> <p>๑.๔) กองทุนพัฒนาผู้นำชุมชน มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างผู้นำชุมชนยุคใหม่ และเป็นแบบอย่างให้กับผู้นำชุมชนรุ่นต่อไป ซึ่งจะได้สนับสนุนการดำเนินงานของผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอ</p> <p>๑.๕) สภาชุมชน</p> <p>๑.๖) สวัสดิการชุมชน</p> <p>๒) แผ่นดินทอง (เพิ่มรายได้) โดยการสร้างรายได้ เปลี่ยนแผ่นดินไทยให้เป็นแผ่นดินทอง หรือเปลี่ยนแปลงที่ดินรกร้างว่างเปล่าให้เป็นที่ดินที่สร้างรายได้ เพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิตของเกษตรกร</p> <p>๒.๑) โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ตามศาสตร์พระราชาเพื่อสืบสานพระราชปณิธานอย่างแท้จริง โดยสนับสนุนผ่านกระทรวงมหาดไทย</p>	<p>ป.ย.ป.มท./ ทุกหน่วยงาน/ ทุกจังหวัด</p>

ผู้นำเสนอ	ประเด็น/รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	<p>นายอำเภอทุกอำเภอทั่วประเทศ และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยทำให้การเกษตรอุดมสมบูรณ์ มีการทำเกษตรอินทรีย์ เกษตรผสมผสาน และเกษตรทฤษฎีใหม่</p> <p>๒.๒) โครงการธนาคารต้นไม้ (ไม่มีค่าในพื้นที่กรรมสิทธิ์) โดยการปรับแก้กฎหมายตาม พ.ร.บ.ป่าไม้ มาตรา ๗ ซึ่งผ่านความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีแล้ว ให้มีการแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับการปลูกไม้มีค่าในที่ดินกรรมสิทธิ์ โดยพิจารณาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้มีระบบกำกับ ควบคุม ตรวจสอบย้อนกลับ การรับรองไม้ในที่ดินกรรมสิทธิ์ที่เป็นไปตามมาตรฐานสากล เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนอย่างเต็มประสิทธิภาพ เป็นการส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกไม้เศรษฐกิจในที่ดินกรรมสิทธิ์หรือที่ดินที่มีสิทธิในการใช้ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย และช่วยเพิ่มพื้นที่ป่าเศรษฐกิจให้กับประเทศ โดยกระทรวงพาณิชย์ประกาศว่า หากรัฐบาลให้ประชาชนปลูกไม้มีค่าในที่ดินกรรมสิทธิ์ได้ กระทรวงพาณิชย์จะให้ที่ดินที่ปลูกไม้เนื้อแข็งมาเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันในการกู้ยืมเงินจากธนาคารได้</p> <p>๒.๓) โครงการ Solar ประชาชน เพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที่ที่ไฟฟ้าเข้าไม่ถึง ทำให้ประชาชนมีต้นทุนการผลิตไฟฟ้าสูง</p> <p>๒.๔) การบริหารจัดการน้ำ โดยบูรณาการการทำงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมากกว่า ๓๐ แห่ง ภายใต้การดำเนินการของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เพื่อบริหารจัดการน้ำในภาพรวมทั้งประเทศ</p> <p>๒.๕) Smart Farmer เช่น การนำผลิตภัณฑ์ OTOP มาพัฒนาเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการ ด้วยการเปลี่ยน Branding เพิ่มตลาด เช่น ตลาดออนไลน์ส่งเสริมสินค้า เป็นต้น</p> <p>๒.๖) โครงการวิจัยกินได้ มุ่งหวังให้งานวิจัยเป็นโครงการที่แก้ไขปัญหาหรือตอบสนองความต้องการของประชาชนได้แท้จริง โดยมหาวิทยาลัยจะร่วมมือกับชุมชน เช่น การทำวิจัยเรื่องหมอกควัน การผลิตเชื้อเพลิงไฟฟ้าจากซังข้าวโพด การสร้างมูลค่าของผักตบชวา การเพิ่มผลผลิตยางพารา เป็นต้น</p> <p>๒.๗) ธนาคารปูม้า โดยนายกรัฐมนตรีได้ดำเนินการที่แหลมผักเบี้ยเป็นแห่งแรก ซึ่งคาดว่าภายใน ๔ ปี จะเปลี่ยนความเป็นอยู่ของประชาชนริมฝั่งอ่าวไทยและอันดามันโดยต้องมีการศึกษาวิจัยให้สามารถเพิ่มจำนวนปูม้าให้มากขึ้น และในอนาคตจะได้ขยายผลไปยัง กุ้ง กุ้ง และสัตว์น้ำชนิดอื่น ๆ</p> <p>๒.๘) โครงการคนไทยคืนถิ่น เมื่อแผ่นดินเกิดเป็นแผ่นดินทอง (อุดมสมบูรณ์) คนจึงอยากกลับบ้าน และประกอบอาชีพในถิ่นเกิดของตนเอง</p> <p>๓) แก้ทุกข์ (ลดค่าใช้จ่าย) โดยดำเนินการ</p> <p>๓.๑) โครงการผู้ป่วยติดเตียง รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ) ในฐานะประธานการประชุมคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ ได้เห็นชอบให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมประกาศที่เกี่ยวข้องกับการดูแลคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถดูแลผู้สูงอายุ</p>	

ผู้นำเสนอ	ประเด็น/รายละเอียด	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
	<p>ระยะยาวที่มีภาวะพึ่งพิงโดยดำเนินการร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และกระทรวงสาธารณสุข</p> <p>๓.๒) ยาเพื่อประชาชน รัฐบาลมุ่งหวังให้ผลิตยาที่มีราคาถูกในประเทศไทย โดยการพัฒนานวัตกรรมผลิตยา และกรมบัญชีกลางจะกำหนดให้โรงพยาบาลต้องซื้อยานวัตกรรม ร้อยละ ๓๐ เพื่อให้คนไทยได้ใช้ยาดี ราคาถูก</p> <p>๓.๓) พ.ร.บ.คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ เพื่อสร้างหลักประกันว่าประชาชนสามารถถือครองที่ดินในป่า โดยจะมีกฎหมายมารองรับสิทธิในที่ดิน ขณะนี้อยู่ระหว่างการรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ ๒</p> <p>๓.๔) พ.ร.บ.ขายฝาก เพื่อแก้ไขปัญหาชาวบ้านถูกกดขี่จากการขายฝาก ในปัจจุบันพบว่ามีการจดทะเบียนจำนวนมากประสบปัญหาที่ดินทำกินหลุดมือไปสู่นายทุน เนื่องจากมีการทำสัญญาขายฝากที่ดินกันอย่างไม่เป็นธรรม รัฐบาลจึงเร่งผลักดัน พ.ร.บ.คุ้มครองประชาชนในการทำสัญญาขายฝากที่ดินเพื่อการเกษตรกรรมและที่อยู่อาศัยโดยความร่วมมือของกระทรวงการคลังและธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ซึ่งจะมีการรับฟังความคิดเห็นและนำเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีต่อไป</p> <p>๓.๕) โครงการธนาคารที่ดิน เพื่อต่อลมหายใจให้กับผู้ที่มีฐานะยากจน</p> <p>๓.๖) โครงการประกันภัยพืชผล เป็นการประกันภัยสินค้าเกษตรชนิดต่าง ๆ ในพื้นที่กว่า ๓๐ ล้านไร่ โดยเริ่มจากข้าวนาปี นาปรัง และจะได้ขยายผลไปสินค้าเกษตรชนิดอื่น ๆ ต่อไป</p> <p>๓.๗) โครงการบ้านพอเพียง/บ้านมั่นคง (ราคาหลังละประมาณ ๑๙,๐๐๐ บาท) เป็นโครงการที่รัฐบาลขับเคลื่อนเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิต โดยเริ่มดำเนินโครงการที่ชุมชนบ่อนไก่</p> <p>๒.๒ แก้ความเหลื่อมล้ำ เพื่อปิดช่องว่างให้ประชาชนได้รับความยุติธรรม เช่น โครงการกองทุนยุติธรรม เป็นต้น</p> <p>๒.๓ แก้โกง ทำห้องให้สว่างและบังคับใช้กฎหมาย เพื่อปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชัน โดยดำเนินการเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมาย เช่น ศาลทุจริต การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม โดยทำ Application Watchdog เป็นต้น</p> <p>๒.๔ ปฏิรูปราชการ โดยดำเนินการปฏิรูปใน ๔ หน่วยงานต้นแบบ คือ ๑) กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ และนวัตกรรม ๒) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ๓) กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และ ๔) สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพื่อให้มีระบบราชการ ๔.๐ และจับต้องได้ มีการเปลี่ยนแปลงระบบการให้บริการที่มีความรวดเร็วขึ้น มี พ.ร.บ. รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งอยู่ระหว่างเสนอคณะรัฐมนตรี การแก้ไขกฎระเบียบ ด้านงานเอกสารให้ง่ายขึ้น ใช้กระดาษน้อยลง เอกสารทุกประเภทสามารถขอผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ได้</p>	

ผู้นำเสนอ	ประเด็น/รายละเอียด	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
	<p>๒.๕ เพิ่มการมีส่วนร่วม โดยการสร้างจิตสาธารณะในเรื่อง ๑) การเมืองใหม่ ๒) เยาวชนสร้างชาติ ๓) จิตสาธารณะ ๔) โรงเรียนประชาธิปไตย และ ๕) สภาชุมชน</p> <p>๒.๖ สร้างอนาคต มุ่งสู่ Thailand ๔.๐ เช่น โครงการ EEC และโครงสร้างพื้นฐานแห่งอนาคต เช่น รถไฟทางคู่ รถไฟฟ้า สนามบิน เป็นต้น</p> <p>๓. รายการเดินทางประเทศไทยรูปแบบใหม่ ที่เปิดโอกาสให้ประชาชนและผู้มีชื่อเสียงเผยแพร่การดำเนินโครงการของรัฐบาลภายใต้ชื่อ “เดินทางประเทศไทย สร้างไทยไปด้วยกัน” ซึ่งกำหนดออกอากาศทุกวันเสาร์ เริ่มวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ พร้อมกับประชาสัมพันธ์การปฏิรูปประเทศไทยแนวใหม่ที่เปิดโอกาสให้ทุกคนช่วยคิด ช่วยทำ เพื่อสร้างไทยไปด้วยกัน ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” โดยสามารถเสนอข้อคิดเห็นผ่าน #สร้างไทยไปด้วยกัน #ReformTogether ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อนำไปสู่การปฏิรูปต่อไป</p> <p><u>ประเด็นที่รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีขอความร่วมมือ</u> รัฐบาลฝากความหวังให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอสนับสนุนการดำเนินงานและแก้ไขปัญหาในพื้นที่ เนื่องจากเป็นผู้ที่อยู่ใกล้ชิดประชาชนมากที่สุด</p>	<p>สน.สป./ ป.ย.ป.มท./ ทุกหน่วยงาน/ ทุกจังหวัด</p> <p>ทุกหน่วยงาน/ ทุกจังหวัด</p>
<p>รองปลัด กระทรวงมหาดไทย (นายนิสิต จันทร์สมวงศ์)</p>	<p>๑. การประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรนอกสถานที่อย่างเป็นทางการ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี อำนาจเจริญ ศรีสะเกษ ยโสธร เตรียมความพร้อมการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรนอกสถานที่อย่างเป็นทางการ ระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ดังนี้</p> <p>๑.๑ ให้เตรียมแผนงาน/โครงการที่ส่งผลกระทบ (Impact) ในระดับสูง เช่น จังหวัดจันทบุรี (จันทบุรีนครแห่งผลไม้โลก และจันทบุรีเมืองแห่งอัญมณี) จังหวัดสมุทรสาคร (โครงการ Hub of Seafood) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (อยุธยาเมืองมรดกโลก) เป็นต้น</p> <p>๑.๒ ให้นำเสนอโครงการเพื่อจับคู่ (Matching) กับหน่วยงานส่วนกลาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำเสนอความต้องการของพื้นที่</p> <p>๑.๓ ให้บูรณาการการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ภาคเอกชน และภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่ เช่น หอการค้าจังหวัด สภาอุตสาหกรรมจังหวัด คณะกรรมการร่วมภาครัฐบาลและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) เป็นต้น</p> <p>๒. การตรวจราชการในพื้นที่ โดยคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล ภาคราชการ (ค.ต.ป.) การตรวจราชการแบบเดิมจะตรวจราชการแบบรายโครงการ ในขณะที่ การตรวจราชการแบบใหม่จะตรวจราชการแบบเชิงยุทธศาสตร์ เป็นการตรวจราชการในลักษณะเป็นกลุ่มโครงการตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ รวมทั้งนำต้นแบบและโมเดลแห่งความสำเร็จของต่างประเทศมาเปรียบเทียบ เช่น</p>	<p>สตร.สป./ สบจ.สป./ สนผ.สป./ ทุกจังหวัด</p> <p>สตร.สป./ สบจ.สป.</p>

ผู้นำเสนอ	ประเด็น/รายละเอียด	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
	<p>จังหวัดตาก (เขตเศรษฐกิจพิเศษ) เป็นต้น โดยกระทรวงมหาดไทยต้องสนับสนุนข้อมูลให้จังหวัด เช่น โครงการต้นน้ำ ความสมบูรณ์ของโครงการ ข้อกฎหมายต่าง ๆ และการดำเนินการเรื่องที่ดิน เป็นต้น เพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้ว่าราชการจังหวัดในการแก้ไขข้อบกพร่องของการวางแผนโครงการ เช่น เมืองผลไม้โลก โครงการ Hub of Seafood เป็นต้น ซึ่งยังไม่ได้รับการพัฒนาเท่าที่ควร</p> <p>๓. วิฤตธรรมาภิบาลของกระทรวงมหาดไทย</p> <p>ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดดำเนินโครงการต่าง ๆ โดยแสวงหาความร่วมมือจากภาคเอกชน ภาคประชาชน และคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด (ก.ธ.จ.) เพื่อตรวจติดตามงานทำให้การทำงานมีความโปร่งใสมากยิ่งขึ้น เช่น โครงการไทยนิยม ยั่งยืน เป็นต้น ซึ่งที่ผ่านมามีการสำรวจแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ที่ขาดธรรมาภิบาลในจังหวัด และได้ส่งเรื่องเข้ามาที่ส่วนกลางให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) และคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) ตรวจสอบเป็นจำนวนมาก</p> <p>๔. การประสานแผนพัฒนาในระดับพื้นที่ (One Plan)</p> <p>(ร่าง) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดทำและประสานแผนพัฒนาในระดับพื้นที่ พ.ศ. อยู่ระหว่างนำเรียนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้ความเห็นชอบ และนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาต่อไป โดยมีกลไกการจัดทำและประสานแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดประกอบด้วย (๑) แผนระดับหมู่บ้าน/ชุมชน มีคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) เป็นหน่วยรับผิดชอบ (๒) แผนระดับตำบล มีกรมการพัฒนาชุมชนเป็นหน่วยรับผิดชอบ (๓) แผนระดับอำเภอ มีนายอำเภอรับผิดชอบ รวมทั้งให้ส่งแผนทุกระดับมายังจังหวัดเพื่อจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัดให้มีความสอดคล้องกับระดับพื้นที่ (หมู่บ้าน/ชุมชน ตำบล อำเภอ) เพื่อยกระดับคุณภาพแผนพัฒนาในระดับพื้นที่ให้สามารถแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชน</p> <p>๕. การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public Sector Management Quality Award : PMQA)</p> <p>๕.๑ ขอขอบคุณผู้ว่าราชการจังหวัดในการสมัครขอรับรางวัล PMQA ทั้งหมด ๓๕ จังหวัด ซึ่งผ่านเข้าสู่กระบวนการตรวจประเมิน ณ พื้นที่ปฏิบัติงาน (Site Visit) ๗ จังหวัด และ ๒ กรม คือ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย และกรมการพัฒนาชุมชน</p> <p>๕.๒ ขอให้พัฒนาส่วนราชการในเชิงระบบเข้าสู่สากล ทั้งในด้านการนำองค์การ การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการด้านอื่น ๆ ฯลฯ ซึ่ง PMQA เป็นการพัฒนาองค์การที่มีประสิทธิภาพ สามารถตรวจสอบการทำงานในระดับจังหวัดและวัดผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม</p>	<p>ศปท.มท./ ทุกหน่วยงาน/ ทุกจังหวัด</p> <p>สบจ.สป./ ปก./พช./สธ./ ทุกจังหวัด</p> <p>กพร.สป./ ทุกหน่วยงาน/ ทุกจังหวัด</p>

ผู้นำเสนอ	ประเด็น/รายละเอียด	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
	<p>๕.๓ ขอให้จังหวัดพิจารณาให้ความสำคัญในการสมัครขอรับรางวัลเลิศรัฐ สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ให้มากขึ้น</p> <p>๖. ศูนย์บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จ (Government Center) ขอให้ส่วนราชการ/จังหวัด/อำเภอ สมัครขอรับรางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ ส่วนจะได้รับรางวัลหรือไม่ ไม่สำคัญแต่สิ่งสำคัญ คือ เกิดการปรับปรุงและพัฒนาแนวทางการบริการภาครัฐ ซึ่งที่ผ่านมามีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยในจังหวัดได้รับรางวัล เช่น ราชบุรี นนทบุรี อำนาจเจริญ ลำปาง เป็นต้น</p> <p>๗. การขอกำหนดตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัด ความคืบหน้าการขอกำหนดตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดอยู่ระหว่าง ปลัดกระทรวงมหาดไทย รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ด้านบริหาร และอธิบดีกรมการปกครอง ดำเนินการชี้แจงที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) เพื่อนำเสนอการจัดระบบโครงสร้างการบริหารงานในจังหวัดใหม่ ซึ่งการจัดตำแหน่งพิจารณาตามยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และแผนการปฏิรูปประเทศ ๑๑ ด้าน (๙๔ ประเด็น ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทย)</p> <p>๘. การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ๘.๑ สาเหตุที่ทำให้การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ล่าช้าจากมติคณะรัฐมนตรี เช่น พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ จังหวัด/กลุ่มจังหวัดมีปริมาณมาก เป็นต้น ๘.๒ ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ติดตาม ตรวจสอบแผนงาน/โครงการที่มีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณจังหวัด/กลุ่มจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และให้เสนอขอโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณจังหวัด/กลุ่มจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ มาในช่วงไตรมาสที่ ๑ ๘.๓ งบประมาณเหลือจ่าย มีการของบประมาณเหลือจ่ายในปริมาณมาก ซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้เฉลี่ยจัดสรรงบประมาณเหลือจ่ายให้จังหวัดในจำนวนเท่ากัน โดยจังหวัดที่ของบประมาณ ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป ให้ขอตั้งงบประมาณใหม่</p> <p>๙. เมืองอัจฉริยะ (Smart City) ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัด กำกับ ดูแล การทำงานขั้นพื้นฐาน เช่น ผังเมือง งานทะเบียน เป็นต้น ต้องดำเนินการให้เรียบร้อยเพื่อก้าวไปสู่การทำงานในเชิงวิสัยทัศน์ในอนาคต โดยเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่ผู้ว่าราชการจังหวัดบูรณาการการทำงาน และมีกระบวนการคิดในเชิงระบบ ซึ่งไม่ได้พัฒนาโครงการที่มีระบบเท่านั้น ยังมีซอฟต์แวร์ (Software) รวมทั้งดำเนินการให้มีมาตรฐานลักษณะ Smart City ขับเคลื่อนด้วย ๔ กลวิธี คือ สะอาด สะดวก สบาย และปลอดภัย</p>	<p>กพร.สป./ ทุกหน่วยงาน/ ทุกจังหวัด</p> <p>กจ.สป.</p> <p>สบจ.สป./ ทุกจังหวัด</p> <p>ทุกหน่วยงาน/ ทุกจังหวัด</p>

ผู้นำเสนอ	ประเด็น/รายละเอียด	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
	<p>๑๐. การชี้แจงคณะกรรมการ</p> <p>ขอให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดเตรียมความพร้อมการชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ (เช้า) ณ ห้องประชุมงบประมาณ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๓ ในประเด็นข้อสังเกตของคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ดังนี้</p> <p>๑๐.๑ มีจังหวัดและกลุ่มจังหวัดเป็นหน่วยปฏิบัติเดียวกัน และมีภารกิจบางอย่างที่ซ้ำซ้อนกัน และยังซ้ำซ้อนกับแผนงานบูรณาการอื่น ๆ</p> <p>๑๐.๒ กลุ่มจังหวัดอาจมีเป้าหมายร่วมกันได้ แต่ตัวชี้วัดของกลุ่มจังหวัดไม่จำเป็นต้องเหมือนกัน โดยมุ่งเน้นให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด</p> <p>๑๐.๓ จังหวัดควรสนับสนุนช่องทางการตลาดหรือช่องทางการจัดจำหน่ายผลผลิตให้แก่ประชาชนหรือผู้ประกอบการ โดยเน้นการตลาดให้ชัดเจนก่อนที่จะส่งเสริมให้มีการผลิต (การตลาดนำการผลิต) เพื่อสร้างรายได้ที่มั่นคงให้กับประชาชน</p> <p>๑๐.๔ งบประมาณของกลุ่มจังหวัด ควรบูรณาการร่วมกันอย่างจริงจัง เพื่อประโยชน์ในภาพรวม และไม่ควรงบประมาณของกลุ่มจังหวัดไปแบ่งเฉลี่ยกัน</p> <p>๑๑. การแต่งกายของจิตอาสา</p> <p>ขอให้สวมเสื้อสีเหลือง งดสวมเสื้อสีดำ ตลอดเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑</p> <p>๑๒. การขับเคลื่อนงานในระดับพื้นที่</p> <p>ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ติดตาม กำกับ ดูแล การบูรณาการในพื้นที่ และการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ เพื่อสนองต่อนโยบายของรัฐบาล และมุ่งประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน</p>	<p>สบจ.สป./ ทุกจังหวัด</p> <p>สนผ.สป./ ทุกจังหวัด</p> <p>ทุกหน่วยงาน/ ทุกจังหวัด</p>
<p>รองปลัด กระทรวงมหาดไทย (นายปวิณ ชำนาญการ)</p>	<p>การปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านสาธารณสุขและพัฒนาเมืองเกี่ยวข้องกับภารกิจของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และกรมโยธาธิการและผังเมือง รวมถึงหน้าที่อื่น ๆ อาทิ การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ การส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างเมืองพี่เมืองน้อง (Sister Cities) และการตรวจติดตามพื้นที่ในเขตภาคเหนือ เป็นต้น จึงขอให้ทุกฝ่ายร่วมมือกัน และขอเป็นกำลังใจในการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมาย</p>	<p>สนผ.สป ปก./ยผ. ทุกจังหวัด</p>
<p>รองปลัด กระทรวงมหาดไทย (นายประยู รัตนเสนีย์)</p>	<p>๑. การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด</p> <p>๑.๑ ทุกจังหวัดจะต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากปัญหาเสพติดเป็นเรื่องที่สำคัญมาก โดยขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัด (ศอ.ปส.จ.) นายอำเภอ และศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอ (ศป.ปส.อ.) เพิ่มความจริงจังและการปฏิบัติที่เข้มข้นตามแผนประชารัฐร่วมใจ ปลอดภัยยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๖๑ และแผนป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเร่งด่วนปี ๒๕๖๑ รวมทั้งติดตามและเร่งรัดดำเนินการตามแผนบำบัดรักษาเสพติด ซึ่งปัจจุบันสามารถดำเนินการนำผู้เสพผู้ติดยาเสพติด</p>	<p>ศอ.ปส.มท./ ปก./พช./ ทุกจังหวัด</p>

ผู้นำเสนอ	ประเด็น/รายละเอียด	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
	<p>เข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาได้ประมาณร้อยละ ๕๐ จากเป้าหมายจำนวน ๒๑๐,๗๐๐ ราย</p> <p>๑.๒ สำนักงาน ป.ป.ส. กำหนดจัดงานมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๑ ในวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องรอยัล จูบิลี บอลรูม อาคารชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี โดยขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอมอบหมายให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเตรียมความพร้อมรับเงินพระราชทานขวัญฤกษ์ฯ โดยนำเข้าข้อมูลบัญชีเงินฝากธนาคารของหมู่บ้าน/ชุมชนต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน ลงในเว็บไซต์กองทุนแม่ของแผ่นดิน และรวบรวมข้อมูล/หลักฐานส่งให้สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาคที่รับผิดชอบภายในวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑</p> <p>๑.๓ เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมโครงการ ร้อยใจรักซ์ ตำบลท่าตอน อำเภอแม่เมาะ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีสำนักงาน ป.ป.ส. ร่วมกับมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นหน่วยงานรับผิดชอบ โดยมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้ขอความร่วมมือกระทรวงมหาดไทย ดังนี้</p> <p>(๑) ขอให้จังหวัดภาคเหนือ (๑๗ จังหวัด) พิจารณาขยายผลโครงการฯ ดังกล่าว โดยเฉพาะพื้นที่ชายแดนที่มีการแพร่ระบาดของยาเสพติด</p> <p>(๒) ขอให้จังหวัดส่งเสริมหรือให้คำแนะนำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการเยี่ยมชมโครงการฯ ดังกล่าว</p> <p>ทั้งนี้ มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์จะได้ประสานความร่วมมือกับจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดเชียงรายต่อไป</p> <p>๒. การเตรียมการด้านสารัตถะในเบื้องต้นของจังหวัดในการประชุม เอกอัครราชทูต/กงสุลใหญ่ประจำประเทศเพื่อนบ้านกับผู้ว่าราชการจังหวัดชายแดน</p> <p>กระทรวงมหาดไทยและกระทรวงการต่างประเทศกำหนดจัดการประชุม เอกอัครราชทูต/กงสุลใหญ่ประจำประเทศเพื่อนบ้านกับผู้ว่าราชการจังหวัดชายแดน ระหว่างวันที่ ๘ - ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ เพื่อรับฟังและแลกเปลี่ยนข้อมูลความคิดเห็นระหว่างผู้บริหารของกระทรวงมหาดไทย ผู้ว่าราชการจังหวัดชายแดน ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี กับผู้บริหารของกระทรวงการต่างประเทศ และหน่วยงานภายนอก ประกอบด้วย</p> <p>๒.๑ วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรม เดอะสุโกศล กรุงเทพฯ เป็นการประชุมเตรียมการของกระทรวงมหาดไทยเพื่อกำหนดเป้าหมายและแนวทางการร่วมมือกับกระทรวงการต่างประเทศ เพื่อรับมอบนโยบายด้านการต่างประเทศ จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย</p> <p>๒.๒ วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรม เดอะสุโกศล กรุงเทพฯ เป็นการประชุมเต็มคณะและกลุ่มย่อยระหว่างกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงการต่างประเทศ</p>	<p>ตท.สป./ จังหวัดชายแดน/ จังหวัดปัตตานี</p>

ผู้นำเสนอ	ประเด็น/รายละเอียด	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
	<p>๒.๓ วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ กระทรวงการต่างประเทศ เป็นการประชุมเต็มคณะ โดยนายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานรับฟังการนำเสนอเกี่ยวกับเป้าหมายสำคัญและแนวทางการร่วมมือด้านความมั่นคงและเศรษฐกิจตามแนวชายแดนจากเอกอัครราชทูต และ/หรือผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดจากแต่ละกลุ่มประเทศ</p> <p>ทั้งนี้ ที่ผ่านมากกระทรวงมหาดไทยได้รายงานผลการดำเนินกิจกรรมกระชับความสัมพันธ์ของจังหวัดชายแดนกับท้องถิ่นของประเทศเพื่อนบ้านให้นายกรัฐมนตรีรับทราบ และได้มีข้อสั่งการที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานด้วย</p> <p>๓. การดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรม โดยศูนย์ดำรงธรรมยังคงเป็นกลไกขับเคลื่อนที่สำคัญในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน เช่น การแก้ไขปัญหาการขาดแคลนผลผลิตตกต่ำ ปัญหาหนี้ในระบบ ขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (P - Move) เป็นต้น ทั้งนี้ ขอให้ใช้กลไกศูนย์ดำรงธรรมในการแก้ไขปัญหาและระมัดระวังมิให้เกิดการร้องเรียนข้าราชการผู้ปฏิบัติงาน โดยต้องปฏิบัติงานให้เป็นไปด้วยความละเอียดรอบคอบ</p>	<p>ศตธ.มท./ ทุกหน่วยงาน/ ทุกจังหวัด</p>
<p>รองปลัด กระทรวงมหาดไทย (นายบุญธรรม เลิศสุขิเกษม)</p>	<p>๑. โครงสร้างการบริหารราชการแผ่นดิน</p> <p>การดำเนินงานที่ลงสู่พื้นที่ ขอให้แจ้งนายอำเภอทราบทุกเรื่อง/ทุกการขับเคลื่อน หากนายอำเภอไม่ได้รับทราบงานระดับอำเภอจนถึงระดับหมู่บ้านอาจเกิดข้อผิดพลาด ซึ่งจะไปเรียกร้องให้นายอำเภอมาแก้ไขปัญหาในภายหลังจะเป็นการไม่เหมาะสม โดยโครงสร้างการบริหารทั่วไป การสั่งการใด ๆ ที่จะสั่งการนายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการควรให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้สั่งการนายอำเภอ ซึ่งในหลายพื้นที่หัวหน้าส่วนราชการสั่งการไปยังนายอำเภอโดยตรง ทั้งนี้ แต่ละจังหวัดควรพิจารณาความเหมาะสมในการสั่งการถึงนายอำเภอ ซึ่งอย่างน้อย ปลัดจังหวัดควรเป็นผู้ที่สั่งการลงไป</p> <p>๒. โครงการไทยนิยม ยั่งยืน</p> <p>๒.๑ การเบิกจ่ายงบประมาณในการลงพื้นที่ของทีมขับเคลื่อนฯ ระดับตำบล ครั้งที่ ๓ ขอให้หัวหน้าสำนักงานจังหวัด ปลัดจังหวัด และนายอำเภอใช้งบประมาณในพื้นที่ดำเนินการไปก่อน ซึ่งอาจใช้แหล่งงบประมาณ ดังนี้</p> <p>๑) งบประมาณของกรมการปกครอง รายการค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนนโยบายในระดับอำเภอและท้องถิ่น (งบบูรณาการอำเภอ) ซึ่งเป็นงบประมาณตาม พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับวิธีการดำเนินการให้ปรึกษากองวิชาการและแผนงาน กรมการปกครอง โดยตรง</p> <p>๒) งบประมาณในส่วนของหัวหน้าสำนักงานจังหวัดดูแล คือ งบประมาณของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย รายการค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วนของประชาชนในจังหวัด/และนโยบายของรัฐบาล</p>	<p>ทุกหน่วยงาน/ ทุกจังหวัด</p> <p>สนผ.สป./ปก./ พช./ทุกจังหวัด</p>

ผู้นำเสนอ	ประเด็น/รายละเอียด	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
	<p>๓) งบประมาณของจังหวัด งบรายจ่ายอื่น รายการค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (งบ CEO)</p> <p>๔) งบประมาณเหลือจ่ายจากเวทีประชาคม ครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๒</p> <p>๕) เงินนอกงบประมาณ ซึ่งขึ้นอยู่กับศักยภาพของแต่ละจังหวัด</p> <p>หากมีการดำเนินการใช้งบประมาณในแหล่งใดไปแล้วให้จังหวัดรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณในการลงพื้นที่ของทีมงานเคลื่อนฯ ระดับตำบล ซึ่งขณะนี้ สำนักนโยบายและแผน สป. ได้ตรวจสอบรายงานของจังหวัดแล้วพบว่าหลายจังหวัดยังไม่ได้ดำเนินการตามแนวทางดังกล่าว และมียอดรายงานไม่ตรงกับยอดรวมทั้งหมด จึงขอให้จังหวัดรายงานยอดการเบิกจ่ายให้ตรงกับการที่ดำเนินการ และจะใช้ข้อมูลดังกล่าวในการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปี ๒๕๖๑ คืนให้กับจังหวัดต่อไป จึงขอให้หัวหน้าสำนักงานจังหวัดดูแลและตรวจสอบการรายงานให้ละเอียดรอบคอบ สำหรับจังหวัดที่ดำเนินการทุกวิธีแล้ว ยังมีงบประมาณไม่เพียงพอต่อการดำเนินงานในเวทีประชาคมครั้งที่ ๓ ขอให้แจ้งมายังสำนักนโยบายและแผน สป. เพื่อจะได้พิจารณาแก้ไขปัญหาต่อไป</p> <p>ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทยได้จัดสรรงบประมาณผ่านกรมการปกครอง เพื่อเติมเต็มงบบูรณาการอำเภอที่นำงบประมาณไปใช้ในการเบิกจ่ายการดำเนินงานในพื้นที่ ครั้งที่ ๓</p> <p>๒.๒ แนวทางการดำเนินงานเรื่องงบประมาณเหลือจ่ายจากโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ปลัดกระทรวงมหาดไทยได้มีแนวทางในเรื่องของงบประมาณเหลือจ่ายจากโครงการไทยนิยม ยั่งยืน จะมีการปรับแผนในการจัดสรรงบประมาณให้จังหวัดและอำเภอ สำหรับการแก้ไขปัญหาตามความต้องการของประชาชนที่ได้มาจากเวทีโครงการไทยนิยม ยั่งยืน</p> <p>๒.๓ การบริหารจัดการกับปัญหาที่ได้จากเวทีไทยนิยม ยั่งยืน ซึ่งหากปัญหาด้านใดที่ไม่ต้องใช้งบประมาณสามารถดำเนินการได้ทันที เช่น ปัญหา ยาเสพติด ปัญหาหนี้อกกระบง ปัญหาผู้มีอิทธิพล เป็นต้น ส่วนปัญหาที่ต้องใช้งบประมาณให้พิจารณาตามภารกิจว่าควรใช้งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอ หรือจังหวัด ในการดำเนินการ</p> <p>๒.๔ การจ้างนักศึกษาช่วยปฏิบัติงานสนับสนุนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว และจะให้นักศึกษาประเมินการทำงานของตนเองและสิ่งที่ได้รับจากการดำเนินโครงการ</p> <p>๒.๕ การประเมินความเข้มแข็งและศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน ทีมงานรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล) ขอเน้นย้ำเรื่องการประเมินความเข้มแข็งและศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน ซึ่งขณะนี้ให้ทีมงานเคลื่อนฯ ระดับตำบลเก็บข้อมูลไว้ที่อำเภอ และได้แจ้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอทดสอบบันทึกข้อมูลเข้าระบบ หากระบบมีความพร้อมแล้ว คาดว่าในสัปดาห์หน้าจะให้มีการบันทึกข้อมูลทั้งหมด เพื่อนำข้อมูลไปแก้ไขปัญหา</p>	

ผู้นำเสนอ	ประเด็น/รายละเอียด	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
	<p>ทั้ง ๒๐ เรื่อง ใน ๖ ประเด็นหลัก โดยมอบหมายให้เจ้าหน้าที่อำเภอ/นักศึกษา เป็นผู้บันทึกเข้าระบบ</p> <p>๒.๖ การดำเนินงานยาเสพติด สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ปปส.) แจ้งให้จัดเก็บข้อมูลปัญหาเสพติดของหมู่บ้าน/ชุมชน ซึ่งขณะนี้ยังขาดข้อมูล ๒๐,๐๐๐ กว่าแห่ง ดังนั้น ขอให้นายอำเภอ ตรวจสอบพื้นที่ที่ยังไม่ได้ดำเนินการ โดยให้จัดเก็บข้อมูลและบันทึกในระบบสารสนเทศยาเสพติดจังหวัด (NISPA) ให้ครบถ้วน เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการปัญหาเสพติดของ ปปส.</p> <p>๒.๗ การลงทะเบียนบัตรสวัสดิการของรัฐเพิ่มเติม การดำเนินงานในพื้นที่บางจุดอาจมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนในการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการของรัฐที่จะต้องลงทะเบียนด้วยตนเอง อาจนำไปสู่การร้องเรียนเรื่องการปิดโอกาสในการเข้าถึงของผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ ผู้สูงอายุ จึงขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอดูแลการดำเนินงาน หากในพื้นที่ใดมีผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ และผู้พิการที่ยังไม่ได้รับการลงทะเบียน ขอให้ดำเนินการเชิงรุกโดยอำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนถึงที่อยู่อาศัย</p> <p>๒.๘ การดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน (หมู่บ้าน/ชุมชนละสองแสนบาท) เป็นการดำเนินงานที่มาจากประชาชน โดยประชาชน ส่วนราชการมีหน้าที่ในการช่วยกำกับและสนับสนุน ขอให้ดูแลไม่ให้มีประเด็นกล่าวหาว่าทางราชการไปแทรกแซง โครงการนั้นไม่เป็นไปตามความต้องการของประชาชน หรือมีการร้องเรียนว่าดำเนินการแล้วไม่เกิดประโยชน์ ขอให้นายอำเภอช่วยกำกับดูแลในระดับตำบล โดยให้พัฒนากรและปลัดอำเภอลงไปดูแลให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย</p> <p>๒.๙ การขับเคลื่อนโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ขอให้ นายอำเภอเป็นธุระดูแล รับรู้การดำเนินงานในพื้นที่ของอำเภอว่ามีเป้าหมาย อยู่ในหมู่บ้านใดและมีการดำเนินการอย่างไร เพราะเป็นนโยบายของรัฐบาลผ่านกระทรวงมหาดไทยโดยกรมการพัฒนาชุมชน ทั้งนี้ พัฒนาการจังหวัดและ พัฒนาการอำเภอต้องสื่อสารทำความเข้าใจกับนายอำเภอให้ชัดเจน โดยให้นายอำเภอเป็นที่ปรึกษาแก่พัฒนากร</p> <p>๒.๑๐ โครงการที่เป็นของส่วนราชการอื่น ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอรับรู้การดำเนินงานด้วย เนื่องจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เน้นย้ำเสมอว่าการขับเคลื่อนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ไม่ใช่เฉพาะโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน (หมู่บ้าน/ชุมชนละสองแสนบาท) และโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี เท่านั้น แต่รวมไปถึงโครงการในความรับผิดชอบของกระทรวงอื่น ๆ โดยเฉพาะ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงการคลัง และกระทรวงแรงงาน จึงขอให้</p>	

ผู้นำเสนอ	ประเด็น/รายละเอียด	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
	<p>ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอดูแลการดำเนินงานในพื้นที่เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาอุปสรรคใด ๆ</p> <p>๒.๑๑ การติดตามการประเมินผลการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตาม โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ขณะนี้สถาบันการศึกษาอยู่ระหว่างดำเนินการติดตามการประเมินผลในภาพรวม ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภออำนวยความสะดวกในการลงพื้นที่เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลของทีมประเมินฯ</p> <p>๓. การดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่</p> <p>ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีการดำเนินงาน ๒ ระดับ คือ ระดับอำเภอ และระดับเขต โดยคณะกรรมการ ๓ คณะ ได้แก่ ๑) คณะที่ ๑ คณะกรรมการนโยบายพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่ มีปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธาน และอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน และอธิบดีกรมการปกครอง เป็นกรรมการโดยตำแหน่ง ๒) คณะที่ ๒ คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นที่ปรึกษา และมีนายอำเภอเป็นประธาน และ ๓) คณะที่ ๓ คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับเขต (พชข.) มีปลัดกรุงเทพมหานครเป็นที่ปรึกษา และมีผู้อำนวยการเขตเป็นประธาน</p> <p>ขอให้นายอำเภอทำความเข้าใจให้ชัดเจนกับเจตนารมณ์ โดยศึกษาระเบียบดังกล่าวและให้อำเภอที่ดำเนินการแล้วร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข ๒๐๐ กว่าแห่ง ขอให้มีการถ่ายทอดการดำเนินงานระหว่างกัน เพื่อเป็นการขับเคลื่อนงานในพื้นที่ ซึ่งเมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ กระทรวงมหาดไทยร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขได้นำเสนอตัวอย่างผลงานอำเภอต้นแบบของจังหวัดศรีสะเกษที่ดำเนินงานประสบความสำเร็จต่อนายกรัฐมนตรี ในการประชุมคณะรัฐมนตรีที่ผ่านมา</p> <p>ทั้งนี้ วัตถุประสงค์ของระเบียบฯ เป็นการบูรณาการการทำงานของทุกภาคส่วนในรูปของประชารัฐ ได้แก่ ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ในการแก้ไขปัญหาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ไม่เฉพาะเรื่องสาธารณสุขเพียงอย่างเดียว แต่เป็นเรื่องคุณภาพชีวิตทั้งหมดของประชาชน อาทิ การเกษตร สังคม ผู้ด้อยโอกาส และเรื่องต่าง ๆ ทุกเรื่องในพื้นที่</p> <p>๔. การกำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</p> <p>ปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถูกกล่าวหาว่าเป็นองค์กรที่มีการทุจริตและถูกสอบสวนเป็นจำนวนมาก เมื่อพิจารณาประเด็นปัญหาดังกล่าวสาเหตุมาจากพฤติกรรมและปัญหาเชิงระบบ ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอแก้ปัญหาเชิงระบบ โดย ๑) กำกับ (ดูแลอย่างใกล้ชิด) ๒) ดูแล (เอาใจใส่ให้เป็นไปอย่างดี) และ ๓) ควบคุม (กวดขัน) ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอมีอำนาจในการดำเนินงานทั้ง ๓ เรื่อง และขอความร่วมมือดูแลตั้งแต่ต้นทาง คือ การกำกับดูแลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปฏิบัติหน้าที่เป็นไปอย่างถูกต้อง</p>	<p>สนผ.สป./ปค./ พช./สธ./ ทุกจังหวัด</p> <p>สธ./ทุกจังหวัด</p>

ผู้นำเสนอ	ประเด็น/รายละเอียด	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
	<p>ตามระเบียบกฎหมาย ซึ่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้สั่งการให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจัดทำคู่มือในการกำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้มีบทบาทของผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอในการกำกับดูแลการดำเนินงาน ซึ่งหากมีการติดตามตั้งแต่ต้นทางจะช่วยลดปัญหาการทุจริตและการถูกตรวจสอบได้</p> <p>บทบาทในการกำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สรุปได้ ๓ เรื่อง ดังนี้</p> <p>๔.๑ คน ควบคุมการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรให้เป็นไปตามกฎหมาย</p> <p>๔.๒ เงิน การออกข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายและเป็นไปตามหลักเกณฑ์กฎหมาย ซึ่งปัจจุบันกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอยู่ระหว่างแก้ไขตรวจสอบระเบียบการเบิกจ่ายที่ถูกหักทิ้งให้เป็นไปตามที่ได้รับการหักทิ้ง ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดกำชับการบริหารงานของจังหวัด โดยให้ท้องถิ่นจังหวัดแจ้งระเบียบท้องถิ่นที่มีการปรับปรุงแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้นายอำเภอทราบด้วย</p> <p>๔.๓ การบริหารงาน/กิจกรรมของท้องถิ่นดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ทั้งในเรื่องของกฎหมายจัดตั้งและใน พ.ร.บ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒</p> <p>ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอสามารถกำกับดูแลท้องถิ่นใน ๓ เรื่องดังกล่าวได้ตามกฎหมาย เพื่อช่วยลดปัญหาและทำให้ภาพพจน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีขึ้น</p> <p>๕. การขอรับเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</p> <p>การขอรับเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยึดตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน ได้แก่</p> <p>๕.๑ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง</p> <p>๕.๒ ส่วนราชการ ได้แก่ ส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน</p> <p>๕.๓ รัฐวิสาหกิจ การไฟฟ้า และการประปา</p> <p>๕.๔ องค์กรประชาชน ได้แก่ องค์กรซึ่งเป็นการรวมของประชาชนที่จัดตั้งโดยถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับของหน่วยงานของรัฐ หรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย และมีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี</p> <p>๕.๕ องค์กรการกุศล ได้แก่ องค์กรทางศาสนา หรือองค์กรซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อดำเนินงานการกุศล หรือบำเพ็ญประโยชน์มิใช่การแสวงหากำไรที่จัดตั้งโดยถูกต้องตามกฎหมาย หรือระเบียบ หรือข้อบังคับของหน่วยงานของรัฐ</p>	<p>สถ./ทุกจังหวัด</p>

ผู้นำเสนอ	ประเด็น/รายละเอียด	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
	<p>ทั้งนี้ หลักเกณฑ์การขอรับเงินอุดหนุนต้องเป็นไปตามอำนาจหน้าที่ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒</p> <p>๖. การบริหารจัดการขยะ</p> <p>ขอให้จังหวัด โดยท้องถิ่นจังหวัดและอำเภอกระตุ้นการสร้างการรับรู้ และทำความเข้าใจกับประชาชนในการคัดแยกขยะตามหลัก ๓R และรณรงค์การใช้ถุงใส่และการติดสติ๊กเกอร์ ซึ่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะมีการชักชวนและกำหนดวันเปิดตัวพร้อมกันทั่วประเทศ ส่วนการดำเนินการเก็บขยะขอให้ นายอำเภอแนะนำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้กำหนดการแยกประเภทของขยะ โดยเก็บวันต่อวัน และตั้งถังขยะในที่สาธารณะโดยขอให้มีถังขยะสองใบ คือ ถังขยะสีน้ำเงินและสีเหลือง รวมทั้งการกำจัดขยะให้เป็นไปตามประกาศของกระทรวงมหาดไทย</p>	สธ./ทุกจังหวัด
<p>ผู้ตรวจราชการ กระทรวงมหาดไทย (นายสมคิด จันทมฤก)</p>	<p>โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ</p> <p>๑. เป้าหมายและวัตถุประสงค์ของโครงการจิตอาสาพระราชทาน</p> <p>สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้งโครงการจิตอาสาพระราชทานขึ้น เพื่อเป็นการรวมความสมัครสมานสามัคคีของคนไทยทุกคนในการทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์เพื่อพัฒนาพื้นที่ในชุมชนต่างๆ ให้มีความเจริญ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนอย่างถาวร โดยมีศูนย์อำนวยการใหญ่โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ (ศอญ.) เป็นผู้ควบคุม กำกับ ดูแล</p> <p>๒. โครงสร้างศูนย์อำนวยการใหญ่โครงการจิตอาสาพระราชทานตาม-แนวพระราชดำริ (ศอญ.) ประกอบด้วย คณะกรรมการ ๒ ชุด ได้แก่</p> <p>๒.๑ คณะกรรมการโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ</p> <p>๒.๒ คณะกรรมการผู้ประสานงานโครงการจิตอาสาพระราชทานตาม-แนวพระราชดำริ ซึ่งมีปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานกรรมการ</p> <p>ตามร่างคู่มือแนวทางการดำเนินงานโครงการจิตอาสาฯ มีความประสงค์ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมจิตอาสาฯ โดยทำหน้าที่เสมือนเป็นหัวหน้าจิตอาสาฯ ระดับจังหวัด และนายอำเภอทำหน้าที่เสมือนเป็นหัวหน้าจิตอาสาฯ ระดับอำเภอ</p> <p>๓. ประเภทของกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน</p> <p>กิจกรรมจิตอาสาพระราชทานแบ่งเป็น ๓ ประเภท คือ จิตอาสาพัฒนาจิตอาสาภัยพิบัติ และจิตอาสาเฉพาะกิจ</p> <p>๔. การกิจของจิตอาสาฯ ตามที่ ศอญ. กำหนดมี ๒ ประการ คือ</p> <p>๔.๑ การกิจในการรับเสด็จสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ เมื่อเสด็จพระราชดำเนินไปยังจังหวัดต่าง ๆ โดยให้ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ แพทย์ ที่สมัครเป็นจิตอาสาฯ แต่งกายเครื่องแบบจิตอาสาฯ มารับเสด็จฯ ร่วมกับประชาชนจิตอาสาฯ</p>	<p>สนผ.สป./ ทุกหน่วยงาน/ ทุกจังหวัด</p>

ผู้นำเสนอ	ประเด็น/รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	<p>๔.๒ ภารกิจด้านการพัฒนาตามความเหมาะสมของพื้นที่ โดยหน่วยงานราชการเป็นแกนนำในการจัดกิจกรรมให้จิตอาสาได้ปฏิบัติงานในการพัฒนาพื้นที่อย่างต่อเนื่อง กิจกรรมที่จัดขึ้นต้องเป็นกิจกรรมที่เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม และสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่ อาทิ การช่วยเหลือผู้ประสบภัย การซ่อมบำรุงถนน การแก้ไขปัญหาขยะ การปลูกป่า การขุดลอกคูคลอง การดูแลรักษาความสะอาดสถานที่สาธารณะ เป็นต้น</p> <p>๕. ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา</p> <p>๕.๑ กรุงเทพมหานคร ได้ดำเนินกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” โดยการพัฒนาคลอง คู ลำราง ในเขตต่าง ๆ จำนวน ๑๑๐ คลอง</p> <p>๕.๒ ในส่วนภูมิภาค จังหวัดได้ดำเนินกิจกรรมจิตอาสา โดยมีกิจกรรมที่ได้ดำเนินการทั้งหมด จำนวน ๑๐,๗๕๖ กิจกรรม รวมแล้วมีจิตอาสา ทั้งกรุงเทพมหานคร และภูมิภาคเข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมดประมาณ ๑,๓๑๑,๙๙๓ คน</p> <p>ทั้งนี้ ได้มีการจัดงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว” ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม ๒๕๖๑ ซึ่งจังหวัดต่าง ๆ โดยเฉพาะจังหวัดปริมณฑล ๘ จังหวัด ได้จัดกิจกรรม “จิตอาสาพาทัวร์” ต่อมาในเดือนมีนาคม ๒๕๖๑ เป็นต้นมา ศอญ. ได้จัดให้มีกิจกรรมจิตอาสาฯ ต้นแบบในภูมิภาคในพื้นที่ ๔ จังหวัด คือ สกลนคร เชียงใหม่ อุตรธานี และอุบลราชธานี</p> <p>๖. แนวทางการดำเนินกิจกรรมจิตอาสาฯ</p> <p>ศอญ. ได้ชี้แจงการดำเนินกิจกรรมจิตอาสาฯ เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ อาคารกิจการในพระองค์ฯ พระที่นั่งอัมพรสถาน ประกอบด้วย</p> <p>๖.๑ ป้ายกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน</p> <p>๖.๒ กิจกรรมจิตอาสา รณรงค์ปลูก-ขยายพันธุ์ต้นรวงผึ้ง</p> <p>๖.๓ กิจกรรมจิตอาสา ประกวาดจัดสวนสาธารณะ</p> <p>๖.๔ กิจกรรมจิตอาสา ภัยพิบัติ ระดับตำบล</p> <p>๖.๕ กิจกรรมจิตอาสา ขุดลอกคลองสวย จังหวัดนนทบุรี</p> <p>๗. ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติ</p> <p>ศอญ. ได้มีข้อเสนอแนะเพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปอย่างถูกต้อง ดังนี้</p> <p>๗.๑ การใช้ป้ายกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน ในโครงการจิตอาสา-พระราชทานตามแนวพระราชดำริ “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” พบว่า</p> <p>๑) ป้ายกิจกรรมฯ เมื่อผลิติดอกมาแล้วมีสีผิดเพี้ยนจากต้นฉบับ ดังนั้น การทำให้สีของป้ายที่พิมพ์ตรงกับต้นฉบับ ให้ตั้งค่าสีของไฟล์ภาพจาก RGB เป็น CMYK</p> <p>๒) ข้อความในป้ายกิจกรรมฯ สามารถเติมชื่อโครงการ อำเภอ จังหวัด ได้เท่านั้น ซึ่งสามารถติดสติ๊กเกอร์ได้ เพื่อไม่ต้องทำป้ายทุกครั้งที่เกิดกิจกรรม</p> <p>๓) ห้ามนำป้ายกิจกรรมจิตอาสาฯ ไปใช้ในกิจกรรมที่ไม่เกี่ยวข้องกับงานจิตอาสา</p>	

ผู้นำเสนอ	ประเด็น/รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	<p>๔) กรณีแต่งกายชุดจิตอาสาและทำกิจกรรมจิตอาสา ห้ามใช้ป้ายอื่น</p> <p>๗.๒ กิจกรรมจิตอาสาณรงค์ปลูก - ขยายพันธุ์ต้นรวงผึ้ง</p> <p>ในปี ๒๕๖๑ ศอญ. ได้แนะนำให้จังหวัดปลูกให้ได้มากที่สุดเท่าที่สามารถทำได้ โดยมุ่งเน้นการปลูกเสริมและดูแลต้นรวงผึ้งที่มีอยู่แล้ว สำหรับในปี ๒๕๖๒ ให้จัดเตรียมพื้นที่ปลูกให้มีความครอบคลุมมากยิ่งขึ้น โดยกำหนดพื้นที่เป้าหมายหลักอย่างน้อยอำเภอละ ๑ แห่งที่จะต้องมีการปลูก-ขยายพันธุ์ต้นรวงผึ้ง โดยให้มี จิตอาสา เข้ามามีส่วนร่วม เช่น การเพาะ/ขยายพันธุ์ต้นรวงผึ้ง เป็นต้น</p> <p>๗.๓ กิจกรรมจิตอาสาประกวดจัดสวนสาธารณะ</p> <p>มีเป้าหมายโดยมุ่งเน้นให้จิตอาสา เข้ามามีส่วนร่วมหรือมีบทบาทหลักในการดูแลรักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสวนสาธารณะ ส่วนงานที่ต้องทำอยู่แล้วตามภารกิจของหน่วยงาน เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น ให้ดำเนินการต่อไป ทั้งนี้ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอยู่ระหว่างการแจ้งแนวทางปฏิบัติไปยังจังหวัด</p> <p>๗.๔ กิจกรรมจิตอาสาภัยพิบัติระดับตำบล</p> <p>ศอญ. ประสงค์ให้ทุกตำบลมีทีมภัยพิบัติ ซึ่งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้มีการแจ้งแนวทางการดำเนินกิจกรรมจิตอาสาภัยพิบัติระดับตำบล ทั้งก่อนเกิดสาธารณภัย ระหว่างเกิดสาธารณภัย และหลังเกิดสาธารณภัยเรียบร้อยแล้ว</p> <p>๗.๕ กิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑</p> <p>ให้จังหวัดจัดกิจกรรมจิตอาสา ในช่วงวันที่ ๒๒ - ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ครอบคลุมในพื้นที่อำเภอต่าง ๆ โดยให้มีกิจกรรมจิตอาสา ระดับจังหวัด ในวันใดวันหนึ่งอย่างน้อย ๑ วันในช่วงดังกล่าว ทั้งนี้ สำหรับการจัดกิจกรรมจิตอาสา ระดับจังหวัดที่มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก ให้จังหวัดดำเนินการตามพิธีการและขั้นตอนการจัดกิจกรรมจิตอาสา ต้นแบบในภูมิภาค ส่วนในวันอื่น ๆ อำเภอสามารถดำเนินกิจกรรมได้โดยเชิญประชาชนจิตอาสา มารับมอบแนวทาง แบ่งภารกิจ และเริ่มกิจกรรมได้ทันที โดยในช่วงดังกล่าวให้จังหวัดรายงานผลการดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง</p> <p>ทั้งนี้ ในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ให้จังหวัดเชิญชวนประชาชน แต่งกายด้วยเครื่องแบบจิตอาสา เข้าร่วมกิจกรรมของจังหวัดที่จัดขึ้น</p> <p>๘. ระบบการรายงานผลการปฏิบัติงานจิตอาสา</p> <p>ปัจจุบันกรมการปกครองได้กำหนดช่องทางการรายงานผ่านระบบไลน์ ซึ่ง ศอญ. จะสรุปรายงานกิจกรรมจิตอาสา ทั่วประเทศเป็นประจำทุกวัน จึงขอให้จังหวัดให้ความสำคัญในการรายงานภาพกิจกรรมจิตอาสา ให้เป็นไปอย่างเหมาะสม ขณะนี้กรมการปกครองอยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำระบบรายงานผล</p>	

ผู้นำเสนอ	ประเด็น/รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	<p>การดำเนินกิจกรรมจิตอาสา ผ่านระบบรายงานแบบ Real time ซึ่งจะสามารถคัดกรองภาพในระดับจังหวัดและส่วนกลางได้ คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑ นี้</p> <p>๙. คำแนะนำเพิ่มเติมอื่น ๆ</p> <p>๙.๑ การแต่งกาย</p> <p>ข้อพึงปฏิบัติ</p> <p>๑) แต่งเครื่องแบบจิตอาสาฯ อย่างครบถ้วน ได้แก่ หมวก และผ้าพันคอจิตอาสาพระราชทาน และบัตรประจำตัวกำลังพลจิตอาสา</p> <p>๒) การผูกผ้าพันคอจิตอาสาพระราชทาน ให้ผูกให้มีลักษณะพวง-หางกระรอก (เหมือนการผูกผ้าพันคอของทหารพราน)</p> <p>๓) ตลอดเดือนกรกฎาคม แต่งชุดจิตอาสา ขอให้ใส่เสื้อสีเหลือง</p> <p>งดสีดำ</p> <p>ข้อห้าม</p> <p>๑) กรณีแต่งกายเครื่องแบบข้าราชการ หรือเครื่องแบบองค์กร/มูลนิธิ/อปพร. หรืออื่น ๆ ห้ามสวมหมวกและผ้าพันคอจิตอาสาพระราชทานด้วย</p> <p>๒) ห้ามใช้เสื้อที่มีชื่อองค์กร/หน่วยงาน/บริษัท ห้างร้าน หรือชื่อบุคคล ในลักษณะโฆษณาประชาสัมพันธ์ทางการเมืองหรือประโยชน์อื่นใด แล้วสวมหมวกและผ้าพันคอจิตอาสาพระราชทาน</p> <p>๓) ห้ามแต่งกายเครื่องแบบจิตอาสาไปร่วมงานต่าง ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมจิตอาสาฯ (เมื่อเสร็จสิ้นกิจกรรมจิตอาสาฯ แล้ว ให้ถอดเครื่องแบบ)</p> <p>๔) ห้ามแต่งกายเครื่องแบบจิตอาสาไปในสถานที่โจจร หรือทำกิจกรรมอื่นที่ไม่เหมาะสม เช่น เรี่ยไรเงิน ต้มเหล้า เล่นการพนัน เป็นต้น</p> <p>๙.๒ การทำกิจกรรมจิตอาสา</p> <p>ข้อพึงปฏิบัติ</p> <p>๑) เป็นกิจกรรมสาธารณประโยชน์เพื่อพัฒนาพื้นที่ให้มีความเจริญและเกิดประโยชน์ต่อชุมชน</p> <p>๒) เป็นกิจกรรมที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน</p> <p>๓) กรณีกิจกรรมที่เป็นงานตามภารกิจปกติ (Function) ของหน่วยงาน เช่น การทำความสะอาดสถานที่ทำงาน ไม่ควรรายงานว่าเป็นกิจกรรมจิตอาสา เช่น การทำความสะอาดหน่วยงาน เป็นต้น</p> <p>๔) เป็นการดำเนินกิจกรรมที่จังหวัดหรืออำเภอให้การสนับสนุนและรวมการปฏิบัติ เนื่องจากผู้ว่าราชการจังหวัดอยู่ในฐานะที่เป็น ผอ.ศอญ.จังหวัด และนายอำเภอเป็น ผอ.ศอส.อำเภอ</p> <p>๕) กิจกรรมจิตอาสาฯ จะต้องใช้ความระมัดระวัง และคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นสำคัญ</p>	

ผู้นำเสนอ	ประเด็น/รายละเอียด	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
	<p>ข้อห้าม</p> <p>ห้ามถ่ายภาพไม่เหมาะสมขณะทำกิจกรรมจิตอาสา เช่น Selfie แต่งกายไม่เรียบร้อย หรือนั่งเล่นในขณะที่ปฏิบัติงาน รวมทั้งการโพสต์ทำถ่ายภาพที่ไม่เหมาะสม</p>	
<p>รักษาการ ในตำแหน่งที่ปรึกษา ด้านการปกครอง (นายสุธี ทองแย้ม)</p>	<p>การจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑</p> <p>จากการประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเตรียมการจัดกิจกรรม เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ซึ่งมีนายวิชณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ที่ประชุมได้มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานรับผิดชอบในการประสานแจ้งจังหวัดจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ ดังนี้</p> <p>๑. กิจกรรมที่ ๑ (วันอาทิตย์ที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไป)</p> <p>๑.๑ การประดับพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ และธงอักษรพระปรมาภิไธย ว.ป.ร. ณ หน่วยงานราชการ อาคาร บ้านเรือน และถนนสายสำคัญ ซึ่งการประดับธงพระปรมาภิไธย ว.ป.ร. สำนักนายกรัฐมนตรี แจ้งว่าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานพระราชนุญาตแล้ว</p> <p>๑.๒ เชิญชวนบุคลากรในสังกัดภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน แต่งกายด้วยเสื้อสีเหลืองตามอัธยาศัย เพื่อแสดงความจงรักภักดีตลอดทั้งเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๑</p> <p>๒. กิจกรรมที่ ๒ (วันอาทิตย์ที่ ๒๒ - วันเสาร์ที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑)</p> <p>การจัดกิจกรรมสัปดาห์ จิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” โดยให้จังหวัดจัดกิจกรรมจิตอาสา ในระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ครอบคลุมในพื้นที่อำเภอต่าง ๆ โดยมีกิจกรรมจิตอาสา ระดับจังหวัด ในวันใดวันหนึ่งอย่างน้อย ๑ วัน ในช่วงวันดังกล่าว</p> <p>๓. กิจกรรมที่ ๓ (วันจันทร์ที่ ๒๓ - วันเสาร์ที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑)</p> <p>การจัดสถานที่ลงนามถวายพระพรชัยมงคล ณ หน่วยงานราชการ โดยให้จังหวัดจัดสถานที่ลงนามถวายพระพรชัยมงคลให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เพื่อให้บุคลากรในสังกัดและประชาชนที่มาติดต่อราชการได้ลงนามถวายพระพรชัยมงคล ระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ และขอให้จังหวัดมอบหมายเจ้าหน้าที่หรือสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (อส.) ตรวจตรา ฝ้าดูแลสถานที่ลงนามถวายพระพรชัยมงคลให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย</p> <p>๔. กิจกรรมที่ ๔ (วันเสาร์ที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑)</p> <p>๔.๑ เวลา ๐๖.๐๐ น. พิธีทำบุญตักบาตร ถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ และ</p>	<p>กก.สป./ ทุกหน่วยงาน/ ทุกจังหวัด</p>

ผู้นำเสนอ	ประเด็น/รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	<p>สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ให้จังหวัดนิมนต์พระสงฆ์ จำนวน ๖๗ รูป หรือตามที่จังหวัดเห็นสมควร ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดหรือสถานที่ที่เหมาะสม</p> <p>๔.๒ เวลา ๐๘.๐๐ น. พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ณ สถานที่จังหวัดกำหนด โดยสำนักงาน ก.พ. เป็นเจ้าภาพ ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความพร้อมเพรียงกันทั่วประเทศ จึงให้จังหวัดจัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณหลังเคารพธงชาติ และขอให้จังหวัดบริหารจัดการด้านเวลาและสถานที่ให้พร้อม (ทั้งนี้ สำนักงาน ก.พ. ได้มีหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร๑๐๑๙/๒๐๗ ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ แจ้งให้จังหวัดทราบโดยตรงด้วยแล้ว)</p> <p>๔.๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล ณ ศาลากลางจังหวัดหรือสถานที่ที่จังหวัดกำหนด</p> <p>๔.๔ เวลา ๑๕.๐๐ น. (โดยประมาณ) รัชชบวณอัญเชิญเครื่องราชสักการะ กรณีจังหวัดใดที่เคยจัดรัชชบวณอัญเชิญเครื่องราชสักการะก็สามารถดำเนินการได้ตามความเหมาะสม ดังเช่นที่เคยปฏิบัติในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ เหมือนปีที่ผ่านมา</p> <p>๔.๕ เวลา ๑๗.๐๐ น. ผู้แทนหน่วยงานภาคราชการ ภาคเอกชน มูลนิธิ และภาคประชาชนในจังหวัด เริ่มวางพานพุ่มราชสักการะ ณ เวทีตามที่จังหวัดกำหนด</p> <p>๔.๖ เวลา ๑๙.๐๐ น. (โดยประมาณ) พิธีจุดเทียนและกล่าวถวายพระพรชัยมงคล (จังหวัดมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน) ทำพิธีพร้อมบางส่วนกลาง</p> <p>ทั้งนี้ ให้จังหวัดเชิญชวนจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เข้าร่วมกิจกรรมในวันเสาร์ที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ได้ตามความเหมาะสม</p> <p>๕. กิจกรรมที่เพิ่มเข้ามาในช่วงวันเสาร์ที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑</p> <p>๕.๑ โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ โดยกระทรวงศึกษาธิการ (สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ) เป็นเจ้าภาพ และได้มีหนังสือแจ้งศึกษาธิการจังหวัดทุกจังหวัดเพื่อจัดโครงการดังกล่าวด้วยแล้ว โดยบางจังหวัดจะมีพิธีเดินสวนสนามของลูกเสือ สำหรับช่วงเวลาให้จังหวัดกำหนดได้ตามความเหมาะสม</p> <p>๕.๒ พิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีถวายพระพรชัยมงคล</p> <p>มติมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๑๗/๒๕๖๑ ได้เห็นชอบให้ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) แจ้งเจ้าคณะจังหวัดทั้งสองฝ่ายเพื่อแจ้งวัดในเขตปกครอง วัดไทยในต่างประเทศ และผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อมอบหมายให้ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดประสานเจ้าคณะจังหวัดดำเนินการจัดพิธีทำบุญตักบาตรและพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลและถวาย-</p>	

ผู้นำเสนอ	ประเด็น/รายละเอียด	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
	<p>พระพรชัยมงคลแต่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ สำหรับพิธีเจริญพระพุทธมนต์นั้น จังหวัดจะจัดเวลาใดให้พิจารณาตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดได้มอบหมายให้สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปรึกษาหารือกับเจ้าคณะจังหวัดต่อไป</p> <p>การจัดโต๊ะหมู่บูชาในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีถวายพระพรชัยมงคล ให้จัด ๒ ชุด ดังนี้</p> <p>๑) ชุดที่ ๑ ประดับพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พร้อมเครื่องราชสักการะ</p> <p>๒) ชุดที่ ๒ ประดับพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ และพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมเครื่องราชสักการะ (โดยพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จะอยู่ในตำแหน่งที่ต่ำกว่าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เล็กน้อย)</p> <p>ทั้งนี้ สามารถดูตัวอย่างการจัดโต๊ะหมู่บูชาดังกล่าวได้ที่เว็บไซต์ www.gad.moi.go.th หัวข้อ งานสำคัญวันนี้ เรื่อง การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ (เพิ่มเติมครั้งที่ ๒)</p>	
<p>อธิบดี กรมการปกครอง (ร.ต.ท.อาทิตย์ บุญญะโสภิต)</p>	<p>กรมการปกครองมีภารกิจที่สำคัญ ประกอบด้วย การรักษาความสงบเรียบร้อย และความมั่นคงภายในประเทศ การอำนวยความสะดวก การทะเบียน กิจการ อาสาสมัครดินแดน การปกครองท้องถิ่น และการอำนวยความสะดวก การปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของนายอำเภอ ในขณะที่นายอำเภอจะมีความรับผิดชอบนอกเหนือจากภารกิจของกรมการปกครอง โดยนายอำเภอต้องรับผิดชอบพื้นที่และงานทุกเรื่องที่ลงไปในพื้นที่ ดำเนินการให้สอดคล้องกับการดำเนินงานของผู้ว่าราชการจังหวัด ทั้งนี้ นายอำเภอมีกฎหมายอยู่ในความรับผิดชอบ จำนวน ๕๓๙ ฉบับ และเป็นประธาน/กรรมการต่าง ๆ ตามภารกิจที่ปฏิบัติในพื้นที่ จำนวน ๑๔๕ คณะ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการที่อยู่ในพื้นที่อำเภอทำหน้าที่ช่วยเหลือนายอำเภอในภารกิจตามอำนาจหน้าที่ มีปลัดอำเภอในฐานะผู้ช่วยนายอำเภอ และมีกำนัน ผู้ใหญ่บ้านสนับสนุนการดำเนินงาน</p> <p>กรมการปกครองพยายามบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ ในการส่งการไปยังจังหวัด อำเภอ อาทิต</p> <p>๑. ปัญหาโรงแรมที่ไม่ได้รับอนุญาต เนื่องจากติดข้อกฎหมายเรื่องผังเมือง และอาคาร ซึ่งกรมโยธาธิการและผังเมือง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และกรมการปกครอง ได้พบหารือกับรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เพื่อดำเนินการแก้ไขกฎกระทรวง รวมทั้งยกเว้นการใช้บังคับกฎกระทรวงให้ใช้ผังเมืองรวม ตลอดจนยกเว้นโทษตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมืองและกฎหมายว่าด้วยโรงแรม ทั้งนี้ ขอให้สำรวจจำนวนโรงแรมที่ยังไม่ได้รับอนุญาตอีกครั้งเพื่อให้ได้ตัวเลขที่ชัดเจนในการแก้ไขปัญหา</p>	<p>ปค./ทุกจังหวัด</p> <p>ปค./สผ./ยผ./ ทุกจังหวัด</p>

ผู้นำเสนอ	ประเด็น/รายละเอียด	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
	<p>๒. ที่ดินสาธารณะต่าง ๆ ซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้มีหนังสือสั่งการ โดยกรมการปกครอง กรมที่ดิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้มีการหารือ ร่วมกันเพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินการเรื่องที่สาธารณประโยชน์ ทั้งการดูแล การขอใช้ประโยชน์ การเพิกถอนพื้นที่สาธารณประโยชน์ การขออนุญาตดูตราย ดั้งนั้น จึงขอความร่วมมือในการดำเนินการในระดับพื้นที่ให้เป็นไปตามแนวทาง ที่กำหนดร่วมกัน</p> <p>๓. การสำรวจหอกระจายข่าว โดยได้มีการสำรวจไปแล้วเมื่อประมาณ ๔ - ๕ เดือน ทำให้สถานภาพของหอกระจายข่าวในขณะนี้อาจจะเปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทยจะสร้างการสื่อสารไปยังพื้นที่ โดยใช้หอกระจายข่าว ในระดับหมู่บ้านเพื่อสร้างการรับรู้ให้กับประชาชน ดังนั้น ขอให้มีการสำรวจ หอกระจายข่าวในพื้นที่ ซึ่งกระทรวงมหาดไทยจะมีหนังสือสั่งการไปอีกครั้ง เพื่อให้สำรวจหน่วยรับผิดชอบดูแลหอกระจายข่าว (ท้องที่/ท้องถิ่น) และสภาพ การใช้งาน</p> <p>๔. การใช้อำนาจการอนุมัติ/อนุญาต ซึ่งเกี่ยวข้องกับกรมการปกครอง เช่น งานทะเบียน งานความมั่นคงภายใน เป็นต้น กระทรวงมหาดไทยโดยกรมการ ปกครองได้มีหนังสือแจ้งแนวทางการปฏิบัติ อาทิ การปฏิบัติหน้าที่ในงานบริการ ซึ่งเกี่ยวข้องกับกำนันอำนวยการตาม พ.ร.บ.การอำนวยการตาม พ.ร.บ.การอำนวยการตาม พ.ร.บ.การอำนวยการตาม พ.ศ. ๒๕๕๘ การปฏิบัติงานที่ใช้ดุลยพินิจ ซึ่งเกี่ยวข้องกับความสงบเรียบร้อย ความมั่นคง ศีลธรรมอันดี เช่น ทะเบียนอาวุธ ปืน ทะเบียนราษฎร โรงแรมและสถานบริการ เป็นต้น ซึ่งต้องเน้นเรื่องความ โปร่งใส ไม่ให้ใช้อำนาจหน้าที่ไปแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ ดังเช่นกรณีการจด ทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติในลักษณะอำพราง ในการนี้ ขอให้ผู้ว่าราชการ จังหวัดและนายอำเภอช่วยกำกับ ดูแล ตรวจสอบในเรื่องดังกล่าว เช่น ผู้ว่า ราชการจังหวัดในฐานะนายทะเบียนจังหวัด ต้องตรวจสอบการอนุมัติ/อนุญาต อาวุธปืนทุกเดือน หากพบความผิดปกติให้ดำเนินการตามกฎหมาย เป็นต้น</p> <p>นอกจากนี้ ขอให้มีการกำกับดูแลการทำงานของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน โดย อาศัยระบบการประเมินที่มีอยู่ ทั้งนี้ ให้มีการประเมินและติดตามการทำงานตาม แบบที่กำหนด รวมทั้งกำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หากมีปัญหากเกิดขึ้น ต้องมีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ</p> <p>๕. การสั่งใช้สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (อส.) ขณะนี้ กรมการปกครองมี แผนสั่งใช้และได้แจ้งอำเภอไปแล้ว แต่พบว่ายังมีบางอำเภอยังไม่ได้บรรจุสั่งใช้ จึงขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดติดตามตรวจสอบว่าเหตุใดอำเภอจึงยังไม่ได้มีการสั่งใช้ พร้อมกับเร่งรัดให้อำเภอดำเนินการบรรจุสั่งใช้และรายงานให้กรมการปกครองทราบ</p>	<p>ปค./ทต./สส./ ทุกจังหวัด</p> <p>ปค./สส./ปภ./ ทุกจังหวัด</p> <p>ปค./ทุกจังหวัด</p> <p>ปค./ทุกจังหวัด</p>

ผู้นำเสนอ	ประเด็น/รายละเอียด	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
	<p>๖. งบประมาณที่จัดสรรให้ในโครงการมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ซึ่งเป็นโครงการในความรับผิดชอบของกระทรวงการคลัง โดยให้จังหวัดและอำเภอเป็นผู้ดำเนินการในพื้นที่ ทั้งนี้ งบประมาณที่จัดสรรให้มีทั้งงบประมาณอำนวยการซึ่งผ่านมาทางกรมการปกครองและงบประมาณเบี้ยเลี้ยงสำหรับผู้ดูแลผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (AO) ซึ่งขณะนี้ได้เปิดช่องทางให้สามารถถวายเป็นได้ จึงขอให้จังหวัดและอำเภอพิจารณาใช้งบประมาณให้เหมาะสม รวมทั้งอาจแบ่งสรรงบประมาณอำนวยการให้คลังจังหวัดในฐานะผู้ช่วยเหลือราชการฯ ในระดับจังหวัดเพื่อช่วยดำเนินงาน</p>	<p>ปค./ทุกจังหวัด</p>
	<p>๗. การดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ ตาม “โครงการไทยนิยม ยั่งยืน” (หมู่บ้าน/ชุมชนละสองแสนบาท) ขอให้ นายอำเภอติดตาม กำกับให้การดำเนินงานเป็นไปตามขั้นตอนที่กำหนด ทั้งนี้ มีข้อสังเกตจากข้อมูลของ ปปท. ในการร้องเรียนเรื่องทุจริต พบว่า กระทรวงมหาดไทยอยู่ในอันดับที่สอง โดยเป็นเรื่องของกรมการปกครองมากที่สุด ซึ่งจากการตรวจสอบข้อมูลในรอบสองปี พบว่า ส่วนใหญ่เป็นการร้องเรียนระดับกำนันผู้ใหญ่บ้าน ถึงร้อยละ ๘๐ ซึ่งคาดว่าจะมาจากเรื่องโครงการต่าง ๆ ที่ลงไปในระดับตำบล หมู่บ้าน จึงขอให้กำกับดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้ง รวมทั้งสร้างการรับรู้และทำความเข้าใจว่าการดำเนินโครงการต้องเกิดจากความต้องการของประชาชนส่วนใหญ่ผ่านเวทีประชาคม เพื่อให้เรื่องร้องเรียนมีจำนวนลดลง</p>	<p>ปค./ทุกจังหวัด</p>
	<p>๘. การพักอาศัยที่บ้านพักนายอำเภอ ขอให้ นายอำเภอพักอาศัยอยู่ที่อำเภอ (บ้านพักนายอำเภอ) ตามข้อสั่งการของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เพื่อสร้างความอุ่นใจให้กับประชาชน</p>	<p>ปค./ทุกจังหวัด</p>
	<p>๙. งบประมาณของนายอำเภอ เป็นงบประมาณบูรณาการ สามารถใช้ได้ทุกเรื่องที่เป็นงานนโยบายของรัฐบาล ทั้งนี้ นายอำเภอต้องทำตัวให้เป็นนายอำเภอของทุกส่วนราชการ โดยสนับสนุนงบประมาณให้ส่วนราชการที่มาช่วยปฏิบัติงานหรือจัดสรรเป็นเบี้ยเลี้ยง ค่าน้ำมัน ในการลงพื้นที่ไปติดตามกำกับดูแลการดำเนินงาน ทั้งนี้ ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดกำกับดูแลในเรื่องดังกล่าวด้วย</p>	<p>ปค./ทุกจังหวัด</p>
	<p>๑๐. การอาศัยนายอำเภอเป็นกลไกขับเคลื่อนในระดับพื้นที่ ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดใช้นายอำเภอเป็นแกนขาในการดูแลพื้นที่ ซึ่งงานบางเรื่องที่ลงไปในพื้นที่อำเภอ นายอำเภอจะไม่ทราบ เนื่องจากบางส่วนราชการซึ่งเป็นหน่วยงานส่วนกลางในภูมิภาค หรือหน่วยงานส่วนภูมิภาคที่ไม่มีหน่วยงานระดับอำเภอจะลงพื้นที่ไปดำเนินโครงการโดยไม่แจ้งให้นายอำเภอทราบ ดังนั้น กรณีส่วนราชการมีภารกิจต้องประสานงานหรือดำเนินการในพื้นที่อำเภอ ขอให้แจ้งผ่านนายอำเภอให้รับทราบด้วย เพื่อให้ นายอำเภอสามารถบูรณาการ ประสานงาน กำกับช่วยเหลือแก้ไขปัญหาให้สำเร็จลุล่วง นอกจากนี้ ขอให้แต่ละส่วนราชการทำแผนปฏิบัติการการดำเนินโครงการในพื้นที่เพื่อส่งต่อนายอำเภอทราบ ทั้งนี้ ขอให้ปลัดจังหวัดเป็นผู้ประสานงานระหว่างอำเภอและจังหวัดในเรื่องต่าง ๆ</p>	<p>ปค./ทุกจังหวัด</p>

ผู้นำเสนอ	ประเด็น/รายละเอียด	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
	<p>๑๑. การใช้กลไกในระดับพื้นที่ ขอให้นายอำเภอบังคับบัญชาท้องถิ่น และกำกับดูแลท้องถิ่น ขอให้ใช้กลไกให้ถูก ใช้เครื่องมือให้เป็น รวมทั้งใช้คณะกรรมการ ส่วนราชการ และภาคีเครือข่ายที่มีในพื้นที่เป็นกลไกในการดำเนินงานควบคู่ไปกับการใช้กฎหมายและทรัพยากรที่มีอยู่</p>	<p>ปค./ทุกจังหวัด</p>
<p>อธิบดีกรมที่ดิน (นายประทีป กิริติเรขา)</p>	<p>๑. การประสานงานกับกรมที่ดิน</p> <p>หากจังหวัดมีปัญหาอุปสรรค ข้อขัดข้องหรือให้เร่งรัดการดำเนินงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการที่ดิน สามารถประสานการปฏิบัติได้โดยตรงกับที่ปรึกษา รองอธิบดี หรืออธิบดี ซึ่งกรมที่ดินได้รับนโยบายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในการแก้ไขปัญหาเรื่องเดิมที่เกิดความผิดพลาด และระมัดระวัง/เพิ่มความรอบคอบไม่ให้เรื่องใหม่เกิดข้อผิดพลาดขึ้นอีก</p> <p>๒. ที่สาธารณประโยชน์</p> <p>๒.๑ ที่สาธารณประโยชน์ไม่มีขอบเขตเฉพาะที่ดินที่มีการออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง (นสล.) ไว้เป็นหลักฐานเพื่อแสดงเขตที่ดินแปลงใดแปลงหนึ่งตามประมวลกฎหมายที่ดินเท่านั้น แต่ความเป็นที่สาธารณประโยชน์ยังต้องพิจารณาจากมาตรา ๑๓๐๔ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กล่าวคือ สาธารณสมบัติของแผ่นดินนั้น รวมทรัพย์สินทุกชนิดของแผ่นดินซึ่งใช้เพื่อสาธารณประโยชน์หรือสงวนไว้เพื่อประโยชน์ร่วมกัน เช่น ที่ชายตลิ่ง ทางน้ำ เป็นต้น</p> <p>๒.๒ ประมวลกฎหมายที่ดินกำหนดให้ที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันหรือใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะ อธิบดีกรมที่ดินอาจจัดให้มี นสล. เพื่อแสดงเขตไว้เป็นหลักฐาน โดยอธิบดีกรมที่ดินได้มีการมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในการออก นสล. ทั้งนี้ หากพื้นที่ได้ก็ตามที่มีสภาพชัดเจนอยู่แล้วหรือมีสภาพเปลี่ยนแปลงได้ไม่แน่นอนไม่ต้องออก นสล. ก็ได้</p> <p>๒.๓ การดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันเป็นอำนาจหน้าที่ของนายอำเภอร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่ (มาตรา ๑๒๒ แห่ง พ.ร.บ.ลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช ๒๔๕๗) ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ.ลักษณะปกครองท้องที่ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน พ.ศ. ๒๕๕๓)</p> <p>๒.๔ การขอใช้ประโยชน์ การขอเปลี่ยนสภาพ และการขอถอนสภาพที่ดินของรัฐจะต้องดำเนินการตามกฎหมายหรือระเบียบว่าด้วยการนั้นที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด ประกอบด้วย</p> <p>(๑) การขออนุญาตใช้ประโยชน์ที่ดินของรัฐ จะต้องไม่ขัดต่อหลักการ ๓ ประการ คือ (๑) ไม่ขัดต่อการใช้ประโยชน์ร่วมกันของราษฎร โดยใช้กระบวนการประชาคม (๒) ไม่ขัดต่อการใช้ประโยชน์ของท้องถิ่น และ (๓) ไม่ขัดต่อการใช้ประโยชน์ของส่วนราชการ และนำเข้าสู่การประชุมคณะกรรมการประจำจังหวัดที่มี</p>	<p>ทด./ทุกจังหวัด</p> <p>ทด./ปค./สธ. ทุกจังหวัด</p>

ผู้นำเสนอ	ประเด็น/รายละเอียด	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
	<p>ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน กรณีนอญญาตอยู่ในอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด และจะอนุญาตได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากกระทรวงมหาดไทยแล้ว โดยให้อนุญาต ตามกำหนดเวลาซึ่งสมควรกับกิจการที่กระทำภายในกำหนดไม่เกิน ๕ ปี นับแต่วัน ออกใบอนุญาต (ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการ อนุญาตตามมาตรา ๙ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓)</p> <p>ทั้งนี้ กรณีหน่วยงานดำเนินโครงการในลักษณะของการพัฒนา เช่น การปรับปรุงซ่อมแซมถนนเดิมที่มีอยู่ โครงการตามมาตรการส่งเสริมความ- เป็นอยู่ระดับตำบล (ตำบลละ ๕ ล้านบาท) โครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้าน เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ (หมู่บ้านละ ๒๐๐,๐๐๐ บาท/ หมู่บ้านละ ๒๕๐,๐๐๐ บาท) การก่อสร้างที่มีระยะเวลาสั้น เป็นต้น ไม่ถือว่าเป็น การทำลายหรือเปลี่ยนแปลงสภาพและไม่ต้องขออนุญาตใช้ประโยชน์ที่ดิน</p> <p>(๒) การถอนสภาพที่ดิน เป็นการดำเนินการตามบทบัญญัติในมาตรา ๘ วรรคสอง (๑) หรือ (๒) แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ที่มีผลทำให้ที่ดินสำหรับพลเมือง ใช้ร่วมกันหรือที่ดินที่ได้มีการหวงห้ามหรือสงวนไว้ตามความต้องการของทบวง การเมือง ซึ่งมีได้ตกเป็นที่ราชพัสดุ เปลี่ยนสถานะหรือฟื้นสภาพจากการเป็น ที่ดินนั้น ๆ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์อย่างอื่น โดยออกเป็นพระราชกฤษฎีกาถอน สภาพที่ดินฯ (ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการถอนสภาพ การจัดขึ้นทะเบียน และการจัดหาผลประโยชน์ในที่ดินของรัฐ ตามประมวลกฎหมาย ที่ดิน พ.ศ. ๒๕๕๐)</p> <p>๓. กระบวนการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน พร้อมแนวทางลดความสับสนเสี่ยงต่อ การดำเนินการที่ผิดกฎหมาย</p> <p>๓.๑ การออกโฉนดที่ดินมี ๒ ส่วน ประกอบด้วย</p> <p>(๑) ส่วนที่ ๑ โดยวิธีการเฉพาะราย โดยประชาชนสามารถติดต่อ ได้ที่สำนักงานที่ดินจังหวัด/สาขา/ส่วนแยก จำนวน ๔๖๐ แห่งทั่วประเทศ และมีสำนักงานที่ดินอำเภอ จำนวน ๓๗๐ แห่ง ซึ่งมีอำนาจเฉพาะการออกใบจองและ การออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์</p> <p>(๒) ส่วนที่ ๒ โดยการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน เป็นการเดินสำรวจ รั้ววัดออกโฉนดที่ดินให้แก่ประชาชนที่ยังไม่มีเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ในที่ดินตาม หลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด โดยจะต้องรอโครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน ของกรมที่ดิน ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะประกาศกำหนดจังหวัดที่จะ ทำการสำรวจรั้ววัดทำแผนที่เพื่อออกโฉนดที่ดินในแต่ละปี และผู้ว่าราชการจังหวัด ประกาศกำหนดท้องที่และวันเริ่มต้นทำการสำรวจรั้ววัดทำแผนที่เพื่อออกโฉนดที่ดิน และสอบเขตโฉนดที่ดิน</p>	<p>ทต./ทุกจังหวัด</p>

ผู้นำเสนอ	ประเด็น/รายละเอียด	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
	<p>๓.๒ ที่ผ่านมามีการออกโฉนดที่ดินโดยคลาดเคลื่อนหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งอาจจะเกิดจากการทุจริต (ตั้งคณะกรรมการสอบสวน เพิกถอนโฉนดที่ดิน ลงโทษ ทั้งทางวินัยและอาญา) และรู้เท่าไม่ถึงการณ์ เช่น ออกโฉนดที่ดินทับกับที่ดินของ บุคคลอื่น ที่ป่าไม้ ป่าสงวนหรืออุทยานแห่งชาติหรือทับสถานที่ราชการหรือ ที่สาธารณประโยชน์ เป็นต้น (ตั้งคณะกรรมการสอบสวน เพิกถอนโฉนดที่ดิน)</p> <p>๓.๓ กรมที่ดินให้จังหวัดมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดพื้นที่ที่จะ เดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน โดยปรับปรุงองค์ประกอบคณะกรรมการฯ ให้มีความ- เหมาะสมยิ่งขึ้น และต้องจัดส่งข้อมูลท้องที่ที่จะทำการเดินสำรวจเพื่อให้กรมที่ดิน ทำการตรวจสอบระวางจากระบบดิจิทัล นอกจากนี้ ยังใช้การประชาสัมพันธ์บ้าน เพื่อตรวจสอบและยืนยันรายชื่อผู้นำเดินสำรวจและตำแหน่งที่ดินที่จะให้เดินสำรวจ ออกโฉนดที่ดิน</p> <p>ดังนั้น ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอให้ความสำคัญในการเดินสำรวจ ออกโฉนดที่ดินเพื่อลดความสับสน และแจ้งให้คณะกรรมการหมู่บ้านหรือคณะกรรมการ ชุมชนเทศบาลทราบด้วย</p> <p>๔. กระบวนการเพิกถอนหรือแก้ไขหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินตามมาตรา ๖๑ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน</p> <p>๔.๑ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ - ปัจจุบัน มีการเพิกถอน/แก้ไข หนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน จำนวน ๗,๘๑๒ แปลง</p> <p>๔.๒ กระบวนการเพิกถอน ประกอบด้วย</p> <p>(๑) เมื่อความปรากฏว่าได้ออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำ- ประโยชน์หรือได้จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์หรือจดทะเบียน เอกสารรายการ จดทะเบียนอสังหาริมทรัพย์ให้แก่ผู้ใดโดยคลาดเคลื่อนหรือไม่ชอบ ด้วยกฎหมาย ให้อธิบดีกรมที่ดินหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายซึ่งดำรงตำแหน่งรองอธิบดี หรือผู้ตรวจราชการกรมที่ดินมีอำนาจหน้าที่สั่งเพิกถอนหรือแก้ไขได้</p> <p>(๒) ให้อธิบดีกรมที่ดินหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายตั้งคณะกรรมการ- สอบสวนขึ้นคณะหนึ่ง โดยให้ดำเนินการสอบสวนแล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน หาก ไม่แล้วเสร็จสามารถขยายระยะเวลาการสอบสวนได้อีก ๖๐ วัน (กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการสอบสวน และการพิจารณาเพิกถอนหรือแก้ไข การออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ การจดทะเบียนสิทธิและ นิติกรรม หรือการจดทะเบียนเอกสารรายการจดทะเบียนโดยคลาดเคลื่อนหรือไม่ชอบ ด้วยกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๕๓)</p> <p>ดังนั้น ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอ และเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด กำกับ ดูแลและถือปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนดโดยเคร่งครัด เนื่องจากการเพิกถอน จะกระทบต่อสิทธิของบุคคลในทางทรัพย์สิน และอาจต้องชดใช้เงินตามคำพิพากษา ของศาล จึงต้องดำเนินการด้วยความรอบคอบ ชอบด้วยกฎหมายและเป็นธรรม กับผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย</p>	<p>ทต./ทุกจังหวัด</p>

ผู้นำเสนอ	ประเด็น/รายละเอียด	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
	<p>นอกจากนี้ กรมที่ดินได้กำชับให้เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด/สาขา เข้าร่วมประชุมกับนายอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เป็นประจำทุกเดือน เพื่อสร้างความรับรู้ และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบ</p> <p>๕. การสร้างความรับรู้ความเข้าใจการทำธุรกรรมเกี่ยวกับที่ดินของประชาชน รวมทั้งการลงชื่อในการทำธุรกรรมที่ต้องดำเนินการต่อหน้าเจ้าหน้าที่โดยตรงเท่านั้น</p> <p>๕.๑ พฤติกรรมที่พบ โดยมีการนำแบบพิมพ์โฉนดที่ดินปลอมไปขายให้ประชาชน และประชาชนนำไปจำหน่ายกันเองกับนายทุนซึ่งอาจร่วมมือกับผู้ทำโฉนดที่ดินปลอม เพื่อจะใช้ดำเนินการคดีอาญากับผู้จำหน่ายในการเรียกร้องผลประโยชน์ทางคดี</p> <p>๕.๒ กรณีตัวอย่างของจังหวัดขอนแก่น โดยประชาชนประมาณ ๑๐๐ ราย ถูกดำเนินคดีอาญา เรื่อง นำโฉนดที่ดินปลอมมาจำหน่ายกับนายทุนรายเดียวกัน โดยทำสัญญากู้เงิน ซึ่งอยู่ระหว่างพนักงานสอบสวนและพนักงานอัยการพิจารณาว่า นายทุนเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดกับผู้ทำโฉนดที่ดินปลอมหรือไม่</p> <p>ดังนั้น ขอให้นายอำเภอ และเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด/สาขา ให้ความสำคัญ และควบคุม กำกับ ดูแลการปฏิบัติหน้าที่ และชี้แจงทำความเข้าใจสร้างความรับรู้ กับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบ</p> <p>๖. การสร้างความรับรู้ความเข้าใจการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน กรณีขายฝาก</p> <p>๖.๑ พฤติกรรมที่พบ มีประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากนายทุนเงินกู้ นอกกระบบ ที่ดินที่ขายฝากหลุดเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้รับซื้อฝาก นายทุนยึดบ้านและที่ดินทำกิน และมีการเรียกดอกเบี้ยเกินกฎหมายกำหนด</p> <p>๖.๒ มีการกำหนดกระบวนการให้พนักงานเจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติดังนี้</p> <p>(๑) ก่อนจดทะเบียนให้ผู้จดทะเบียนชี้แจงหลักเกณฑ์การขายฝากให้ผู้ขายฝากทราบ</p> <p>(๒) ชี้แจงหลักเกณฑ์ สิทธิและหน้าที่ของคู่สัญญาในการขายฝาก ที่กฎหมายบัญญัติไว้ รวมถึงข้อดี ข้อเสียของการขายฝากโดยเฉพาะเมื่อเปรียบเทียบกับ จำนอง</p> <p>(๓) ให้หัวหน้าฝ่ายทะเบียนเป็นผู้จดทะเบียนขายฝากด้วยตนเอง (ระเบียบกรมที่ดิน ว่าด้วยการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับการขายฝาก ที่ดินและอสังหาริมทรัพย์อื่น พ.ศ. ๒๕๔๙)</p> <p>๖.๓ กรมที่ดินได้แจ้งให้เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด/สาขา ตรวจสอบสัญญาขายฝากและกำหนดเวลาไถ่ถอน รวมทั้งแจ้งให้ผู้ขายฝากทราบด้วย โดยหากประชาชน ไม่ได้รับความเป็นธรรมสามารถร้องเรียนร้องทุกข์ผ่านศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดและศูนย์ดำรงธรรมอำเภอได้</p>	<p>ทด./ทุกจังหวัด</p> <p>ทด./ทุกจังหวัด</p>

ผู้นำเสนอ	ประเด็น/รายละเอียด	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
	<p>ดังนั้น ขอให้นายอำเภอ และเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด/สาขา ให้ความสำคัญและควบคุม กำกับ ดูแลการปฏิบัติหน้าที่ และชี้แจงทำความเข้าใจสร้างความรับรู้กับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบ</p> <p>๗. งานกรมที่ดิน</p> <p>๗.๑ ระบบค้ำหารูปแปลงที่ดิน (LandsMaps)</p> <p>(๑) เป็นการนำข้อมูลจากรูปแปลงดิจิทัลและที่ตั้งของแปลงที่ดินจากฐานข้อมูลที่ดินมาใช้ร่วมกับการสืบค้นจาก Google map โดยสามารถสืบค้นได้จากเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และแอปพลิเคชัน ซึ่งสามารถเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดโฉนดที่ดินโดยไม่ใช้เลขที่โฉนดที่ดิน ยกเว้นเฉพาะชื่อเจ้าของที่ดินและภาระผูกพันของที่ดิน และดูสภาพพื้นที่ด้วย Street View ประกอบด้วย (๑) หมายเลขระวาง (๒) เลขที่ดิน (๓) เลขโฉนดที่ดิน (๔) หน้าสำรวจ (๕) ตำบล อำเภอ จังหวัด (๖) เนื้อที่ (๗) สำนักงานที่ดินและหมายเลขโทรศัพท์ (๘) ค่าพิกัดสำนักงาน (๙) ราคาประเมินรายแปลงกรมธนารักษ์ (๑๐) ค่าพิกัดแปลง (๑๑) ค่าใช้จ่ายในการรังวัด (๑๒) ค่าธรรมเนียมภาษีอากร (๑๓) คิวรังวัด (๑๔) พื้นที่ใช้ประโยชน์ (Zoning) ทั้งนี้ อยู่ระหว่างการเชื่อมโยงเลขประจำบ้านของกรมการปกครอง</p> <p>(๒) เริ่มเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๓ มีผู้ใช้บริการตั้งแต่ปี ๒๕๕๓ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ จำนวน ๒๕,๔๔๓,๐๓๖ ราย</p> <p>(๓) ประชาชนประหยัดเวลาและทรัพยากรในการเดินทางไปสถานที่จริง และสามารถใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจลงทุนต่าง ๆ</p> <p>(๓) จังหวัด อำเภอสามารถใช้ประโยชน์ในการสืบค้นข้อมูลสถานที่ต่าง ๆ ก่อนการลงพื้นที่จริง</p> <p>๗.๒ LandsFAX เป็นการให้บริการประชาชนต่างสำนักงานที่ดินด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (โดยใช้บัตรประจำตัวประชาชน)</p> <p>(๑) สามารถใช้บริการตรวจสอบหลักทรัพย์ การประเมินราคาทุนทรัพย์ (โฉนดที่ดิน น.ส.๓ก. น.ส.๓ หนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด) และการขอสำเนาเอกสารสิทธิ (ข้อมูลเอกสารสิทธิ รายการจดทะเบียน) โดยผู้ขอรับบริการต้องเป็นผู้มีกรรมสิทธิ์ มีสิทธิตามกฎหมาย หรือเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ที่มีอำนาจตามกฎหมาย</p> <p>(๒) เริ่มเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ มีผู้ใช้บริการจำนวน ๑๕๗,๔๕๔ ครั้ง</p> <p>๗.๓ ที่สารณประโยชน์ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดสามารถเรียกดูข้อมูลได้จากสำนักงานที่ดินจังหวัดเพื่อประกอบการใช้ประโยชน์ของพื้นที่ ประกอบด้วย (๑) เลขหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง (นสล.) (๒) ชื่อ นสล. (๓) เนื้อที่ไร่ (๔) ระวาง (๕) ตำบล อำเภอ จังหวัด</p>	<p>ทต./ทุกจังหวัด</p> <p>ทต./ทุกจังหวัด</p> <p>ทต./ทุกจังหวัด</p>

ผู้นำเสนอ	ประเด็น/รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	<p>๗.๔ การรังวัดโดยระบบโครงข่ายการรังวัด (Real Time Kinematics Network : RTK Network) ตามโครงการจัดทำแผนที่เพื่อรองรับการบริหารจัดการข้อมูลที่ดินบนแผนที่มาตราส่วน ๑ : ๔,๐๐๐ กิจกรรมยกระดับการรังวัดที่ดินด้วยวิธีแผนที่ชั้นหนึ่งโดยระบบดาวเทียม</p> <p>(๑) ระบบดังกล่าวมีความละเอียดแม่นยำและถูกต้องสูง ทำให้ลดปัญหาการร้องเรียนเรื่องการลุกล้ำแนวเขตที่ดินได้</p> <p>(๒) เป้าหมายโครงการ รวม ๓๖,๔๒๘,๓๒๖ แปลง</p> <p>(๓) แผนการติดตั้งระบบโครงข่ายดาวเทียมแบบจลน์ (RTK GNSS Network) ดำเนินการติดตั้ง ๒๒๒ สถานี ภายในปี ๒๕๖๑</p> <p>(๔) การประกาศพื้นที่ยกระดับการรังวัดด้วยระบบโครงข่ายดาวเทียมแบบจลน์ ปี ๒๕๖๑ จำนวน ๑๘ จังหวัด และปี ๒๕๖๒ จำนวน ๔๑ จังหวัด ทั้งนี้ อาจเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับสถานะการติดตั้งสถานีของกรมแผนที่ทหาร</p> <p>๗.๕ ศูนย์ดำรงธรรมกรมที่ดิน เป็นกลไกสนับสนุนศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด</p> <p>(๑) ได้มอบหมายให้หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมที่ดินทำหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ดำรงธรรมกรมที่ดิน และให้ผู้ตรวจราชการทุกเขตทำหน้าที่ตรวจติดตามเพื่อดำเนินการเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนของกรมที่ดิน ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล รวมทั้งหมุนเวียนกันปฏิบัติหน้าที่กำกับดูแลภารกิจของศูนย์ดำรงธรรมกรมที่ดิน</p> <p>(๒) ศูนย์ดำรงธรรมกรมที่ดิน มีเรื่องค้างก่อนจัดตั้งศูนย์ดำรงธรรมฯ เมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ จำนวน ๓,๙๔๓ เรื่อง สามารถแก้ไขปัญหาได้จำนวน ๑,๑๙๖ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ๓๐.๓๓ และมีเรื่องเข้าใหม่ ตั้งแต่วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ จำนวน ๕๘,๔๓๐ เรื่อง สามารถแก้ไขปัญหาได้จำนวน ๕๗,๘๔๒ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๙๙</p> <p>ดังนั้น ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาตรวจสอบเรื่องค้างเกี่ยวกับที่ดินของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด โดยหารือร่วมกับเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด หากไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้สามารถส่งเรื่องให้ศูนย์ดำรงธรรมกรมที่ดินพิจารณาดำเนินการต่อไป</p>	<p>ทต./ทุกจังหวัด</p> <p>ทต./ทุกจังหวัด</p>
<p>อธิบดี กรมการพัฒนาชุมชน (นายอภิชาติ โตติลกเวชช์)</p>	<p>การแก้ไขปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ำทางสังคมในบทบาทของกรมการพัฒนาชุมชน</p> <p>๑. ปัญหาสำคัญของประเทศที่รอการแก้ไข</p> <p>สถานการณ์ความเหลื่อมล้ำในประเทศไทย ปี ๒๕๕๙ จัดอยู่ในอันดับ ๓ ของโลก คนไทยมากกว่า ๓ ใน ๔ ไม่ได้เป็นเจ้าของที่ดินใด ๆ และเมื่อปี ๒๕๕๘ มหาเศรษฐีระดับพันล้านในประเทศไทยมีจำนวน ๒๘ คน แต่คนไทยร้อยละ ๑๐ หรือ ๗ ล้านคน ยังมีชีวิตอยู่ใต้เส้นความยากจน ทำให้รัฐบาลเห็นว่าปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ำทางสังคมเป็นปัญหาสำคัญที่ทุกหน่วยงานต้องเร่งดำเนินการแก้ไข</p>	<p>พช./ทุกจังหวัด</p>

ผู้นำเสนอ	ประเด็น/รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	<p>๒. ทิศทางของรัฐบาลเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ำทางสังคม</p> <p>รัฐบาลได้กำหนดทิศทางต่าง ๆ เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ำทางสังคม ดังนี้</p> <p>๒.๑ ยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การสร้างความสามารถในการแข่งขัน ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมทางสังคม และยุทธศาสตร์ที่ ๖ การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ</p> <p>๒.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย</p> <p>๒.๓ แผนการปฏิรูปประเทศ ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ และด้านสังคม</p> <p>๒.๔ นโยบายรัฐบาล ได้แก่ ลดความเหลื่อมล้ำ และไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง</p> <p>๓. ทิศทางของกรมการพัฒนาชุมชน</p> <p>๓.๑ กรมการพัฒนาชุมชนได้กำหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่า เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง และชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี ๒๕๖๔</p> <p>๓.๒ ประเด็นยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างสรรค์ชุมชนให้พึ่งตนเองได้ ๒) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากให้ขยายตัว ๓) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ เสริมสร้างทุนชุมชนให้มีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล ๔) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ เสริมสร้างองค์กรให้มีสมรรถนะสูง <p>๔. การแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม</p> <p>๔.๑ หลักคิดแก่นใจ ประชาชนมีอาชีพและเกิดรายได้ทำให้เกิดการมีส่วนร่วม เมื่อเกิดการมีส่วนร่วมทำให้เห็นว่าทิศทางการพัฒนาของรัฐไม่ได้กระทำอยู่ฝ่ายเดียว ปัญหาต่าง ๆ ได้รับการแก้ไข ทำให้ชุมชนเข้มแข็ง ส่งผลให้เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ประชาชนรับรู้ มีส่วนร่วม นโยบายที่กำหนดไว้จะประสบความสำเร็จสูง</p> <p>๔.๒ แนวทางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (Model บันได ๓ ขั้น)</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑) ขั้นที่ ๑ บุคคล คริวเรือน (Dependent) สัมมาชีพ ลดการพึ่งพาลดความฟุ่มเฟือย เลิกอบายมุข ทำให้เกิดเศรษฐกิจพอเพียงขั้นพื้นฐาน ๒) ขั้นที่ ๒ การรวมกลุ่ม (Independent) OTOP/SME/CE : ผู้ประกอบการชุมชน รวมกลุ่ม รวมซื้อ รวมขาย รวมกลุ่มให้ได้ ส่งเสริมผลักดัน 	

ผู้นำเสนอ	ประเด็น/รายละเอียด	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
	<p>ให้มีรายได้มากยิ่งขึ้น ทำให้เกิดเศรษฐกิจพอเพียงแบบก้าวหน้า</p> <p>๓) ขั้นที่ ๓ ร่วมมือกัน เครือข่าย (Inter - dependent) ส่งเสริมช่องทางการตลาด เพื่อทำให้เกิดเศรษฐกิจฐานรากเข้มแข็ง</p> <p>ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและพัฒนาการจังหวัดนำแนวคิดและหลักการไปปรับใช้ในการดำเนินงานในพื้นที่ เนื่องจากแต่ละพื้นที่มีพื้นที่ที่แตกต่างกัน และทุนที่อยู่ในหมู่บ้าน ประกอบด้วย</p> <p>(๑) กองทุนที่กรมการพัฒนาชุมชนรับผิดชอบ ได้แก่ กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กองทุนแม่ของแผ่นดิน กองทุนพัฒนาเด็กในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี</p> <p>(๒) กองทุนอื่น ๆ ได้แก่ กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง กองทุนสวัสดิการชุมชน</p> <p>ซึ่งทุกหมู่บ้านมีกองทุนไม่น้อยกว่า ๗ หรือ ๘ กองทุน จึงขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดช่วยสนับสนุนกองทุนต่าง ๆ ในการประกอบอาชีพของประชาชน</p> <p>๔.๓ กระบวนการสร้างสัมมาชีพชุมชน</p> <p>ค้นหาปราชญ์ชุมชนด้านอาชีพ บ่มเพาะปราชญ์อาชีพในชุมชนให้เป็นวิทยากรกระบวนการ และเตรียมความพร้อมที่วิทยากรชุมชนระดับหมู่บ้าน เป็นทีมช่วยขับเคลื่อนในหมู่บ้าน และสนับสนุนการจัดตั้งและพัฒนากลุ่มอาชีพ โดยให้งบประมาณกับครัวเรือนสัมมาชีพจำนวน จำนวนเงิน ๘๐๐ บาทในการฝึกอาชีพ และรวมกลุ่มอาชีพ</p> <p>๔.๔ การเปลี่ยนถ่ายยุค OTOP สู่ OTOP นวัตกรรม</p> <p>ปัจจุบันกรมการพัฒนาชุมชนมียอดจำหน่าย OTOP จำนวน ๑๘๓,๐๐๐ ล้านบาท โดยในปี ๒๕๖๒ ตั้งเป้าหมายไว้ จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ ล้านบาท ด้วยการดำเนินงาน OTOP นวัตกรรม ซึ่งรัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองหลักและเมืองรอง โดยกรมการพัฒนาชุมชนได้ใช้นโยบายการท่องเที่ยว “แอ่งเล็ก เชื้อคอิน” ส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวในชุมชนเล็ก และทำให้เกิดกระจายรายได้ในหมู่บ้าน/ชุมชน ทั้งนี้ สิ่งที่ต้องดำเนินการ ได้แก่</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑) คนในหมู่บ้านต้องเป็นเจ้าของที่ดี ๒) ดึงเสน่ห์ในชุมชน ๓) ขยายช่องทางการตลาด ๔) เชื่อมโยงการท่องเที่ยว <p>๔.๕ การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ (SE)</p> <p>การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ มีหลักการสำคัญ คือ ชุมชนลงมือทำ เอกชนขับเคลื่อน รัฐบาลสนับสนุน ซึ่งกรมการพัฒนาชุมชนได้จัดตั้งบริษัทประชารัฐ รักสามัคคี จำกัด ขึ้น ๗๖ จังหวัด แต่ขณะนี้การดำเนินงานส่วนใหญ่ของจังหวัดมีลักษณะขายสินค้าภายในจังหวัด ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัด</p>	

ผู้นำเสนอ	ประเด็น/รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	<p>ช่วยดำเนินการในลักษณะของเครือข่ายข้ามจังหวัดเพื่อขยายตัวของสินค้าให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น</p> <p>๔.๖ ตลาด E-Commerce (ตลาดออนไลน์ความร่วมมือกับเอกชน) ได้แก่ ThailandMall.com Weloveshopping.com AIS ร้านฟาร์มสุข OTOPTHAI.SHOP Lazada.co.th และตลาดประชารัฐของรัฐบาล เช่น ตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ ตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจ เป็นต้น ซึ่งเป็นแหล่งระบายสินค้าให้กับประชาชน ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดช่วยสนับสนุนต่อไป</p> <p>๕. จังหวัดช่วยประเทศและกระทรวงมหาดไทยได้อย่างไร</p> <p>๕.๑ ใช้ข้อมูล จปฐ. กชช.๒ค บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ในการแก้ไขปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ำทางสังคม</p> <p>๕.๒ กำหนดเป็นวาระสำคัญของจังหวัดในการช่วยเหลือประชาชน</p> <p>๕.๓ วางนโยบายให้ชัดเจน กำหนดแนวทางการขับเคลื่อนให้ครบต้นทาง กลางทาง และปลายทาง</p> <p>๕.๔ หากคนและหน่วยงานรับผิดชอบในลักษณะบูรณาการ</p> <p>๕.๕ วางงบประมาณให้ทำงานพัฒนาจังหวัดและแผนกลุ่มจังหวัด</p> <p>๕.๖ กำหนดตัวชี้วัด (KPI)</p> <p>๕.๗ ติดตามประเมินผล</p>	
<p>อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ)</p>	<p>๑. การบริหารจัดการขยะ</p> <p>๑.๑ กรณีปัญหาโรงงานขยะพิษที่จังหวัดฉะเชิงเทราและสมุทรปราการ พบว่ามีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายกระทรวง ทำให้การควบคุมดูแลไม่มีความชัดเจน จึงขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอสั่งการ/กำชับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการจัดเก็บรวบรวมข้อมูล ลงพื้นที่ตรวจสอบ และรายงานข้อมูลโรงงานในพื้นที่ไม่ให้มีการกระทำผิดกฎหมายให้นายอำเภอและผู้ว่าราชการจังหวัดได้ทราบ</p> <p>๑.๒ ขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกครัวเรือน ที่ผ่านมามีพื้นที่ต้นแบบ อาทิ ลำพูน กำแพงเพชร และสุโขทัย เป็นต้นแบบพื้นที่ในการจัดการขยะ ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสนับสนุนให้ใช้กลไกทีมตำบล ทีมหมู่บ้าน โดยให้นายอำเภอกำกับดูแลในการขับเคลื่อนให้เกิดผลเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น</p> <p>๒. มาตรการป้องกันการทุจริตค่าอาหารกลางวันและเบียร์ยังชีพ</p> <p>กำชับให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอกำกับดูแล ติดตาม และตรวจสอบการดำเนินงานเรื่องค่าอาหารกลางวันและเบียร์ยังชีพอย่างใกล้ชิด ซึ่งที่ผ่านมาตัวเลขของผู้รับเบียร์ยังชีพในแต่ละประเภทขาดความน่าเชื่อถือ และมีข้อมูลที่ไม่เป็นความจริง จึงเป็นข้อสงสัยของสำนักงบประมาณ</p> <p>๓. การกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นด้านการท่องเที่ยว</p> <p>การส่งเสริมโฮมสเตย์เพื่อบริการนักท่องเที่ยวผ่านการใช้อะร์บีเอ็นบี (Airbnb) โดยขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอสนับสนุนให้ประชาชนใน</p>	<p>สถ./ทุกจังหวัด</p> <p>สถ./ปค./ทุกจังหวัด</p> <p>สถ./ปค./ทุกจังหวัด</p>

ผู้นำเสนอ	ประเด็น/รายละเอียด	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
	<p>พื้นที่ได้รับทราบและเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อกระจายรายได้สู่พื้นที่หมู่บ้าน/ชุมชน</p> <p>๔. การรักษาสิ่งแวดล้อม</p> <p>๔.๑ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดทำโครงการ “มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา” ในการร่วมมือรณรงค์ให้มีการบริจาคมือถือเก่า เพื่อแปลงเป็นทุนทรัพย์ในการจัดซื้อหนังสือมอบให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก</p> <p>๔.๒ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงให้ความสำคัญเกี่ยวกับการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชในท้องถิ่น ดังนั้น ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดจัดให้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งปลูก และแหล่งเก็บเมล็ดพันธุ์ ซึ่งการดำเนินงานที่ผ่านมา ยังไม่มีการจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว</p> <p>๕. การจัดระบบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่</p> <p>ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอมีการติดต่อสื่อสารกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อติดตามการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างใกล้ชิด ซึ่งจะช่วยให้ลดช่องว่างและไม่เป็นการปล่อยปะละเลย โดยให้มีการจัดตั้งคณะทำงานให้ครอบคลุมทุกมิติ เพื่อเป็นกลไกช่วยในการทำงาน และเป็นช่องทางในการรายงานให้ผู้บริหารรับทราบ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาการดำเนินงานในท้องถิ่น เช่น การทุจริตโครงการอาหารกลางวัน เป็นต้น</p> <p>๖. เรื่องอื่น ๆ</p> <p>๖.๑ ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล</p> <p>๖.๒ ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาเรื่องของการอนุญาต/อนุมัติแบบก่อสร้างต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</p>	<p>สถ./ทุกจังหวัด</p> <p>สถ./ปค./ทุกจังหวัด</p> <p>สถ./ปค./ทุกจังหวัด</p>
<p>อธิบดีกรมโยธาธิการ และผังเมือง (นายมณฑล สุคประเสริฐ)</p>	<p>๑. การแก้ไขปัญหาโรงแรม</p> <p>๑.๑ กรณีปัญหาโรงแรมที่ไม่ได้จดทะเบียนถูกต้องตาม พ.ร.บ.โรงแรม พ.ศ.๒๕๔๗ โดยเฉพาะโรงแรมขนาดเล็กที่ตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ไม่สามารถจะจดทะเบียนเป็นโรงแรมได้ จึงได้มีการออกกฎกระทรวงกำหนดลักษณะอาคารประเภทอื่นที่ใช้ประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ. ๒๕๕๙ มีผลบังคับใช้ ๕ ปี (ตั้งแต่วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๙) โดยกำหนดให้การดัดแปลงอาคารเพื่อขอรับใบอนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคาร จะต้องดำเนินการภายใน ๒ ปี (ภายในวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๑) แต่ยังมีอาคารอีกจำนวนมากที่ไม่สามารถยื่นขออนุญาตดัดแปลงได้เนื่องจากติดข้อกำหนดของกฎหมายว่าด้วยการผังเมืองและใกล้ครบกำหนดระยะเวลาอนุญาตดัดแปลงอาคาร ซึ่งในการแก้ไขปัญหาอาจดำเนินการโดย</p> <p>๑) การออกคำสั่ง คสช. ตามมาตรา ๔๔ แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. ๒๕๕๗ ยกเว้นการใช้บังคับกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง และยกเว้นโทษตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง และกฎหมายว่าด้วยโรงแรม จนสิ้นอายุการบังคับใช้กฎหมาย</p>	<p>ยผ./ปค./สถ./ ทุกจังหวัด</p>

ผู้นำเสนอ	ประเด็น/รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	<p>๒) การแก้ไขกฎกระทรวงกำหนดลักษณะอาคารประเภทอื่นที่ใช้ประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ. ๒๕๕๙ เพื่อขยายระยะเวลาการดัดแปลงอาคารถึงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๔ ซึ่งเป็นวันที่สิ้นสุดการบังคับใช้กฎกระทรวงฯ และแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดเกี่ยวกับการปรับปรุงระบบความปลอดภัยด้านอัคคีภัย</p> <p>๑.๒ ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ให้มีการสำรวจโรงแรมในพื้นที่ที่ยังไม่ดำเนินการจดทะเบียนให้ถูกต้องตาม พ.ร.บ.โรงแรม พ.ศ. ๒๕๔๗ โดยขอให้ยกเว้นโทษตาม พ.ร.บ. ดังกล่าว ในกรณีที่ผู้ประกอบการอยู่ระหว่างขอเปลี่ยนการใช้หรือดัดแปลงอาคารมาเป็นโรงแรมตามกฎหมายกำหนดลักษณะอาคารประเภทอื่นที่ใช้ประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งจะได้มีการขยายกำหนดเวลาดัดแปลงอาคารถึงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๔ ซึ่งการดำเนินการในพื้นที่จะต้องบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานของกรมการปกครอง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และกรมโยธาธิการและผังเมือง</p> <p>๒. การแก้ไขปัญหาฝักตบขวา</p> <p>๒.๑ ให้ทุกจังหวัดติดตามผลการดำเนินงานกำจัดฝักตบขวา และกำชับให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดูแลรักษาแหล่งน้ำ ทั้งแหล่งน้ำปิดและแหล่งน้ำเปิดในพื้นที่ให้ปราศจากปัญหาการสะสมของฝักตบขวา โดยใช้ Application ที่กรมโยธาธิการและผังเมืองจัดทำไว้เป็นเครื่องมือในการติดตามและรายงานผลการดำเนินการแก้ไขปัญหาฝักตบขวาให้มีความสะดวกรวดเร็ว</p> <p>๒.๒ ขอให้จังหวัดกำชับติดตามการดำเนินงานของชมรมคนริมน้ำ และให้ท้องที่ ท้องถิ่นช่วยกันดูแลรักษาแหล่งน้ำในพื้นที่ โดยเฉพาะการนำเรือท้องแบนติดเครื่องยนต์ที่ได้รับการสนับสนุนไปใช้ให้เกิดประโยชน์คุ้มค่า โดยควรมีการปฏิบัติงานจัดเก็บฝักตบขวาอย่างต่อเนื่อง ถือเป็นภารกิจประจำเพื่อให้แหล่งน้ำในพื้นที่เป็นแหล่งน้ำปลอดปัญหาฝักตบขวาได้อย่างยั่งยืน</p> <p>๒.๓ ความคืบหน้าที่เกี่ยวข้อง ได้แก่</p> <p>๑) การนำสารจุลินทรีย์หรือพืชสมุนไพรมาใช้ในการกำจัดฝักตบขวายังไม่สามารถนำมาใช้ได้ถูกต้องตามกฎหมาย เนื่องจากยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนกับกรมวิชาการเกษตร ตาม พ.ร.บ.วัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ และยังไม่ได้ปฏิบัติตามกฎหมายของกระทรวงพาณิชย์ในการตั้งราคาผลิตภัณฑ์</p> <p>๒) การจัดตั้งโรงงานต้นแบบกำจัดฝักตบขวาด้วยนวัตกรรมแปรรูปของกองบัญชาการกองทัพไทย ซึ่งมีโครงการนำร่องในพื้นที่ ๕ จังหวัด ได้แก่ ฉะเชิงเทรา นครพนม พิษณุโลก พัทลุง และศรีสะเกษ</p>	<p>ยผ./ปค./สธ./ ทุกจังหวัด</p>
<p>รองอธิบดี กรมป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย (นายชัยณรงค์ วาสนะสมสิทธิ์)</p>	<p>๑. การติดตามสภาวะอากาศ</p> <p>ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอติดตามรายงานสภาวะอากาศสถานการณ์อุทกภัยและคลื่นลมแรงในพื้นที่อย่างใกล้ชิด ในช่วงระหว่างวันที่ ๕ - ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน และภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีกำลังแรงขึ้น ส่งผลให้ทุกภาคยังมีฝนตก</p>	<p>ปภ./ทุกจังหวัด</p>

ผู้นำเสนอ	ประเด็น/รายละเอียด	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
	<p>ต่อเนื่อง และตกหนักบางพื้นที่ ปริมาณฝนสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก โดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยง พื้นที่ลาดเชิงเขา พื้นที่ลุ่มพื้นที่น้ำระบายช้า ทั้งคลื่นลมในทะเลมีกำลังแรง ขอให้แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ติดตามข้อมูล เตรียมพร้อมรับสถานการณ์ และปฏิบัติตามคำแนะนำจากทางราชการอย่างใกล้ชิด ชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวัง เรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้</p> <p>๒. การเตรียมความพร้อมรับมือสาธารณภัยในพื้นที่ (อุทกภัย)</p> <p>๒.๑ ผู้ว่าราชการจังหวัดต้องเชื่อมโยงข้อมูลจากภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติในการเตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่อย่างเป็นระบบตามแผนเผชิญเหตุอุทกภัยของจังหวัด ซึ่งได้ปรับให้ประสานสอดคล้องกับคำสั่งยุทธการของฝ่ายทหาร โดยมีกลไกการดำเนินการตาม พ.ร.บ. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ และแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นสำคัญ</p> <p>๒.๒ ขอให้ทุกจังหวัดดำเนินการเตรียมความพร้อมตามแนวทาง ข้อสั่งการของกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติอย่างต่อเนื่อง ทั้งการกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำ การจัดเจ้าหน้าที่ ทรัพยากร ไว้เป็นการล่วงหน้าตามจุดเสี่ยงต่าง ๆ ตลอดจนการตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของอ่างเก็บน้ำ และหากเกิดสถานการณ์อุทกภัยขึ้นในพื้นที่ใด ขอให้เร่งดำเนินการให้ความช่วยเหลือประชาชนโดยเร่งด่วน โดยเฉพาะด้านการดำรงชีพของประชาชนให้กลับคืนสู่สภาวะปกติโดยเร็ว</p> <p>นอกจากนี้ ขอให้จังหวัดในฐานะศูนย์อำนวยการใหญ่โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริจังหวัด (ศอญ.จังหวัด) เชิญชวนจิตอาสาฯ ให้มีส่วนร่วมในการออกปฏิบัติงานในการเตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ร่วมกับภาคส่วนต่าง ๆ ด้วย</p> <p>๒.๓ จังหวัดที่มีพื้นที่เชื่อมต่อกับกรุงเทพมหานคร ให้ประสานการปฏิบัติในการเตรียมความพร้อมร่วมกันอย่างเป็นระบบ โดยเฉพาะการกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำ การกำหนดเกณฑ์ในการบริหารจัดการน้ำร่วมกัน เพื่อให้การดำเนินการแก้ไขปัญหาไร้รอยต่อ และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>๒.๔ ให้จังหวัดใช้ข้อมูลการวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงอุทกภัยน้ำหลาก ปี ๒๕๖๑ ในช่วงเดือนมิถุนายน - ตุลาคม ๒๕๖๑ จากกรมชลประทานอย่างเคร่งครัด ตามหนังสือสั่งการจากกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๖๒๔ (กอปก.ก.)/ว ๖๐ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๑</p> <p>๓. การแจ้งเตือนสาธารณภัยในพื้นที่ (ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ หรือ ศภช.)</p> <p>๓.๑ ตรวจสอบและใช้งานอุปกรณ์และระบบเตือนภัยในพื้นที่ หากไม่สามารถใช้งานได้ให้แจ้ง ศภช. ทราบโดยด่วน</p> <p>๓.๒ กำชับท้องถิ่นที่มีอุปกรณ์เตือนภัยอยู่ในพื้นที่ให้ช่วยดูแลรักษาอุปกรณ์เตือนภัย หากพบความชำรุดหรือไม่สามารถใช้งานได้ให้แจ้งสำนักงาน</p>	<p>ปภ./ทุกจังหวัด</p> <p>ปภ./ทุกจังหวัด</p>

ผู้นำเสนอ	ประเด็น/รายละเอียด	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
	<p>ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพื่อแจ้ง ศภช. ต่อไป</p> <p>๓.๓ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจะเพิ่มความถี่ในการทดสอบสัญญาณและอุปกรณ์เตือนภัยจากเดิมเดือนละสองครั้ง (ทุกวันที่ ๑ และ ๑๕) เป็นสัปดาห์ละหนึ่งครั้ง (ตั้งแต่เดือนสิงหาคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไป)</p> <p>๓.๔ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจะส่งข้อมูลอุปกรณ์เตือนภัยในพื้นที่อย่างเป็นทางการให้ทราบอีกครั้งหนึ่งเพื่อใช้ในการติดตามและใช้งานต่อไป</p>	
<p>กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทูรู ดิจิตอล มีเดียแอนด์ แพลตฟอร์ม จำกัด (นายสรรเสริญ สมัยสุด)</p>	<p>นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ควรรู้ มีสาระสำคัญ ดังนี้</p> <p>๑. บทบาทของอินเทอร์เน็ต ในปัจจุบันอินเทอร์เน็ตเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันเป็นอย่างมาก ทั้งในเรื่องของการติดต่อสื่อสาร การสร้างรูปแบบธุรกิจออนไลน์ ซึ่งปัจจัยที่ส่งผลให้ E – Business ในประเทศไทยเติบโตอย่างรวดเร็ว คือ ๑) ความเร็วอินเทอร์เน็ตและ ๓G/๔G ๒) การชำระเงิน/ขนส่ง/กฎหมายรองรับที่ดีขึ้น ๓) ความรู้และความนิยมของผู้ใช้ที่สูงขึ้น ๔) ราคาที่ต่ำลง ๕) อายุเฉลี่ยผู้ใช้อินเทอร์เน็ตสูงขึ้น ๖) ประเภทของสินค้าที่ขายผ่านทางอินเทอร์เน็ตมากขึ้น และ ๗) การขนส่งเร็วขึ้นสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า ดังนั้น อินเทอร์เน็ตได้สร้างรูปแบบธุรกิจที่ไม่เคยมีมาก่อน ช่วยในการลดต้นทุนขยายโอกาสทางการค้าและบริการตัวอย่างเช่น Uber เป็นบริษัทที่กึ่งที่ใหญ่ที่สุดในโลกแต่ไม่มีรถเป็นของตนเอง และ Agoda เป็นผู้ให้บริการการจองห้องพักโรงแรมที่ใหญ่ที่สุดในโลก แต่ไม่มีห้องพักเป็นของตนเอง เป็นต้น</p> <p>๒. วิวัฒนาการในโลกดิจิทัล ๑.๐ – ๔.๐ แบ่งได้เป็น ๑) ดิจิทัล ๑.๐ ยุคของอินเทอร์เน็ต ยุคของโครงสร้างพื้นฐานการเข้าถึงข้อมูลแบบ Realtime และการทำกิจกรรมแบบออนไลน์ที่ทำให้เข้าถึงทุกอย่างได้ง่ายขึ้นและทั่วถึง เช่น การรับส่ง E-mail และการเข้าเว็บไซต์ Website ๒) ดิจิทัล ๒.๐ ยุคแห่งโซเชียลมีเดียเป็นยุคที่ผู้บริโภคเริ่มสร้างเครือข่ายติดต่อสื่อสารกันในโลกออนไลน์ เรียกว่า เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) และเริ่มขยายวงกว้างไปสู่การดำเนินกิจกรรมในเชิงธุรกิจ ๓) ดิจิทัล ๓.๐ ยุคของ Big Data Analytic/ Cloud Computing/Application มีการนำข้อมูลมาประมวลผลและวิเคราะห์ ซึ่งทุกองค์กรได้ให้ความสำคัญในการนำ Big Data มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ๔) ดิจิทัล ๔.๐ ยุคเครื่องจักรคุยกับเครื่องจักร เป็นยุคที่ความฉลาดของเทคโนโลยีจะทำให้อุปกรณ์ต่าง ๆ สื่อสารและทำงานกันเองได้อย่างอัตโนมัติ โดยเทคโนโลยีถูกนำมาพัฒนาต่อยอดเพื่อลดบทบาทของมนุษย์ และเพิ่มศักยภาพของมนุษย์ในการใช้ความคิดเพื่อข้ามขีดจำกัด สร้างสรรค์พัฒนาสิ่งใหม่ ๆ โดยใช้ชื่อยุคนี้ว่า Machine – to - Machine เช่น การเปิด-ปิด หรือสั่งงานอื่น ๆ กับเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านตัวเองผ่านแอปพลิเคชัน หรือการใช้แอปพลิเคชันถ่ายภาพในสมาร์ทโฟน เป็นต้น</p>	<p>ศสส.สป./ สตร.สป./ ทุกหน่วยงาน/ ทุกจังหวัด</p>

ผู้นำเสนอ	ประเด็น/รายละเอียด	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
	<p>๓. นวัตกรรมเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงโลกของการเก็บข้อมูล Blockchain คือ รูปแบบการเก็บข้อมูลแบบกระจาย โดยไร้ตัวกลาง (Decentralized) ผ่านคอมพิวเตอร์ทั่วโลก ซึ่งข้อมูลจะถูกบันทึกลงใน Block ด้วยการเข้ารหัส และนำมาเชื่อมต่อกันเป็นลูกโซ่ (Chain) ตามลำดับ ที่ไม่สามารถย้อนกลับไปเปลี่ยนแปลงได้ และสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ เป็นเทคโนโลยีที่นำมาซึ่งความปลอดภัยน่าเชื่อถือ ไม่ต้องอาศัยคนกลาง ยกระดับความไว้วางใจ โดยไม่ต้องใช้เอกสาร เช่น พินัยกรรม ธุรกรรมต่าง ๆ โดยปกติเรามักจะเก็บข้อมูลไว้ที่ใดที่หนึ่ง โดยฝากไว้กับตัวกลางที่มีความน่าเชื่อถือในเรื่องนั้น ๆ เช่น เก็บเอกสารสำคัญไว้กับตัว เก็บเงินไว้กับธนาคาร ข้อมูลประชาชนเก็บไว้กับหน่วยงานภาครัฐ ข้อมูลผู้ป่วยเก็บที่โรงพยาบาล ประวัติการศึกษาเก็บที่มหาวิทยาลัย เป็นต้น ซึ่งการเก็บข้อมูลที่กล่าวมาเป็นลักษณะรวมศูนย์ (Centralize) ซึ่งมีข้อเสียหลายประการ คือ ๑) ข้อมูลอาจจะเสียหายจากภัยพิบัติ ๒) การสูญหายของเอกสารสำคัญ ๓) ถูกโจรกรรมหรือโดนแฮกได้ง่าย ๔) น้อโกง ปลอมแปลงข้อมูล และ ๕) เสี่ยงต่อการล่มเมื่อมีผู้ใช้จำนวนมาก ดังนั้น จึงได้มีการนำ Blockchain มาใช้</p> <p>๔. ข้อดีของการประยุกต์ใช้ Blockchain ในธุรกิจ ๑) การทำธุรกรรมต่าง ๆ รวดเร็ว ๒) ลดต้นทุนการบริหารจัดการ ๓) มีความปลอดภัยของข้อมูลสูง ๔) มีความโปร่งใส ตรวจสอบย้อนกลับข้อมูลได้ตลอด ๕) ไม่สามารถปลอมแปลงและแก้ไขได้ ๖) ไร้กระดาษ (ข้อมูลปลอดภัย ไม่สูญหาย) ๗) ลดความเสี่ยงต่อภัยพิบัติต่าง ๆ ๘) ลดการทับซ้อนของข้อมูล หากทำธุรกรรมใด ๆ และจัดเก็บไว้บน Blockchain ทำให้ไม่สามารถแก้ไขปลอมแปลงเอกสารสำคัญได้ เช่น สื่อบัตร พินัยกรรม ทราสคริป/ปริญญา ประวัติผู้ป่วย การยืนยันตัวตนด้วยลายนิ้วมือหรือม่านตา เป็นต้น</p> <p>๕. Bitcoin คือ สกุลเงินดิจิทัลตัวแรกของโลก เป็นแอปพลิเคชันตัวแรกที่ใช้เทคโนโลยี Blockchain ในการพัฒนา ซึ่งไม่มีตัวเงินให้จับต้องได้เหมือนธนบัตร โดยมีข้อดี เช่น ความสะดวกรวดเร็ว ค่าธรรมเนียมถูก ใช้ได้ทั่วโลก เป็นต้น ส่วนข้อเสีย เช่น ราคาผันผวนตลอดเวลา บางส่วนนำไปใช้ในทางผิดกฎหมาย เพราะไม่เปิดเผยคนซื้อคนขาย เป็นต้น</p> <p>ประเด็นที่ฝากทิ้งท้ายในเรื่องของเทคโนโลยีกับการพัฒนา คือ จะนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาประเทศได้อย่างไร เพราะสิ่งท้าทายที่สุดไม่ใช่ความซับซ้อนของเทคโนโลยี แต่อยู่ที่การปรับทัศนคติและความคิดที่จะนำเทคโนโลยีไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด</p>	

ผู้นำเสนอ	ประเด็น/รายละเอียด	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p>รองปลัด กระทรวงมหาดไทย (นายบุญธรรม เลิศสุขิเกษม)</p>	<p>สรุปผลการประชุม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้มอบหมายให้รองปลัดกระทรวงมหาดไทย (นายบุญธรรม เลิศสุขิเกษม) สรุปผลการประชุมวันที่ ๘ – ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ดังนี้</p> <p>๑. ระบบการบริหารของกระทรวงมหาดไทย ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด กลไกการบริหารในพื้นที่ ผู้ว่าราชการจังหวัด ในฐานะแม่ทัพหลักในพื้นที่ นายอำเภอในฐานะหน่วยปฏิบัติการที่อยู่ติดพื้นที่ โดยขอให้ทุกส่วนราชการของกระทรวงมหาดไทยที่อยู่ในจังหวัดคำนึงถึงการ บริหารเชิงระบบของกระทรวงมหาดไทยด้วย สำหรับกลไกการบริหารระดับอำเภอ ให้ยึดโยงกับนายอำเภอ ผู้บริหารท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ ซึ่งเป็นกลไก สำคัญที่ทำให้ระบบการบริหารงานของกระทรวงมหาดไทยในทุกเรื่องประสบความสำเร็จ</p> <p>๒. มิติงานตามภารกิจและอำนาจหน้าที่ (Function) ซึ่งได้รับทราบ แนวทางความก้าวหน้า และการขับเคลื่อนงานตามนโยบายของรองปลัดกระทรวง อธิบดีทุกกรม แต่ละหน่วยงานในจังหวัด มี Function ที่ต้องรับผิดชอบเป็น Function เฉพาะของแต่ละหน่วยงาน ดังนั้นต้องขับเคลื่อนงานตามภารกิจของ หน่วยงานให้เป็นไปตามที่ได้รับมอบหมายและนโยบายของรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย และปลัดกระทรวง มหาดไทย</p> <p>๓. การบริหารงานเชิงพื้นที่ (Area) ไม่ว่าจะสังกัดกรมใดก็ตามเมื่ออยู่ใน สังกัดของจังหวัดจะต้องยึดโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ต้องมีการปรับ ภารกิจให้สอดคล้อง และรองรับยุทธศาสตร์จังหวัดในการพัฒนาในประเด็น ยุทธศาสตร์ต่าง ๆ มีหลายหน่วยงานที่ยังไม่รู้ว่าหน่วยงานของตนเองจะยึดโยงกับ ยุทธศาสตร์จังหวัดอย่างไร ซึ่งเป็นโจทย์ที่จะต้องนำไปคิด และในวิธีการคิด จะต้องคิดนอกกรอบจาก Function ต้องคิดยึดโยงกับภารกิจของจังหวัด และ ผู้ว่าราชการจังหวัด โดยหัวหน้าสำนักงานจังหวัด จะเป็นหลักในการรวมทุกส่วนราชการ ของกระทรวงมหาดไทยให้เข้ามายุติงกับภารกิจในยุทธศาสตร์การ พัฒนา จังหวัด ในส่วนของนายอำเภอ การเสนอโครงการต่าง ๆ ที่จังหวัดไม่มีการจัดสรร งบประมาณให้ ควรกลับมาทบทวนว่ามีความเข้าใจวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์จังหวัด มากน้อยเพียงใด ทางสำนักงานจังหวัดต้องช่วยให้องค์ความรู้ ประสานความ เข้าใจกับนายอำเภอ ขณะนี้สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด (สพจ.สป.) กำลังดำเนินการในเรื่องนี้อยู่ นายอำเภอจะต้องเสนอโครงการที่สอดคล้อง กับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด เนื่องจากกรอบการพิจารณาและกรอบการ จัดสรรงบประมาณจังหวัดต้องยึดโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด การได้รับ งบประมาณจากจังหวัดก็เป็นสิ่งเปรียบเทียบได้ว่าหน่วยงานมีการยึดโยงกับ ยุทธศาสตร์จังหวัดมากน้อยเพียงใดซึ่งต้องยึดโยงให้ได้</p>	<p>ทุกหน่วยงาน/ ทุกจังหวัด</p>

ผู้นำเสนอ	ประเด็น/รายละเอียด	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
	<p>โดยสรุป คือ ๑) ระบบการบริหารงานของกระทรวงมหาดไทย ๒) มิติตามภารกิจและอำนาจหน้าที่ของแต่ละกรม และ ๓) การบริหารงานเชิงพื้นที่ที่จะต้องยึดโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ขอขอบคุณผู้ว่าราชการจังหวัด รองผู้ว่าราชการจังหวัดที่ได้รับมอบหมาย ปลัดจังหวัด นายอำเภอ หัวหน้าสำนักงานจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด หัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ทั้งนี้ ผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยมีความคาดหวัง มีความหวังใฝ่พร้อมให้การสนับสนุน และเป็นกำลังใจในการดำเนินงานในทุก ๆ ภารกิจจนกว่าจะประสบความสำเร็จ หากมีสิ่งใดที่ต้องการให้กระทรวงมหาดไทยสนับสนุนในการดำเนินงาน ขอให้ติดต่อประสานงานมายังกระทรวงมหาดไทย ซึ่งกระทรวงมหาดไทยพร้อมให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่</p>	

กระทรวงมหาดไทย
สำนักนโยบายและแผน สป.
ข้อมูล ณ วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๑.๐๐ น.